




 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

เจาของ สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
พิมพครัง้ท่ี 1 ธันวาคม 2556  จำนวนพิมพ  2,000 เลม
ISBN 978-616-12-0308-5
ราคา 150 บาท

ผลติ ออกแบบ และสรางสรรค
งานสงเสรมิภาพลกัษณองคกร
สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
73/1 ถนนพระรามท่ี 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท 02-644 6000  โทรสาร 02-644 8444
http://www.nia.or.th

“ขอเขยีน บทความ รวมท้ังขอคิดเหน็ใดๆ ท่ีปรากฏในหนงัสอืเลมน้ี
เปนความคิดเห็นสวนตัว ซึ่งสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติไมจำเปนตองเห็นพองดวย
และไมจำเปนตองสอดคลองกับนโยบายการดำเนินงานของสำนักงานฯ”

สงวนลิขสทิธ์ิ พ.ศ. 2556 ตามพระราชบัญญัตลิขิสทิธ์ิ พ.ศ. 2537
โดย สำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) กระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ไมอนุญาตใหคัดลอก ทำซ้ำ และดัดแปลง สวนใดสวนหน่ึงของหนังสือฉบับนี้
นอกจากจะไดรบัอนญุาตเปนลายลักษณอกัษรจากเจาของลิขสทิธ์ิเทาน้ัน



“นวตักรรม” คอืสิง่ใหมทีเ่กิดจากการใชความรแูละความคิดสรางสรรคทีม่ปีระโยชน
ตอเศรษฐกิจและสังคม โดยนวัตกรรมนับเปนกลยุทธสำคัญท่ีถูกนำมาใชในการสรางสรรค
ใหเกิดผลิตภัณฑใหม กระบวนการผลิตใหม การบริการรูปแบบใหม ตลอดจนการดำเนิน
ธุรกิจในมิติใหมที่สามารถสรางความแตกตางและมูลคาเพ่ิม อันจะกอใหเกิดการยกระดับ
ศักยภาพทางการแขงขันในเชิงเศรษฐกิจ รวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตของสังคม

นบัตัง้แตการจัดต้ังสำนกังานนวัตกรรมแหงชาต ิ (สนช.) เม่ือวนัท่ี 1 ตลุาคม 2546
จนถงึการปรบัเปลีย่นสถานะเปนองคการมหาชน เมือ่วนัท่ี 2 กนัยายน 2552 สนช. ยังคง
ภารกิจหลักในการสรางความต่ืนตัวและสรางบรรยากาศนวัตกรรมใหเกิดข้ึนในประเทศ
ผานการดำเนินการสงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการดำเนินงานดานนวัตกรรมทั้งในระดับ
ภาคการผลิต ภาคการเกษตร และภาคบริการ

ตลอดระยะเวลา 10 ปทีผ่านมา สนช. สามารถสนับสนุนภาคเอกชนในการดำเนิน
โครงการนวัตกรรมไดเปนจำนวนมากกวา 800 โครงการ และ งบประมาณทีส่นับสนนุโดย
สนช. นั้น กอใหเกิดผลกระทบตอการลงทุนในภาคเอกชนมากกวา 20 เทาและชักนำไปสู
มูลคาการลงทุนมากกวา 10,000 ลานบาท (ที่มา: รายงานผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร)

บทความท่ีนำเสนอในหนังสือเลมนี้เปนการหยิบยกโครงการบางสวนท่ีประสบ
ผลสำเร็จในการดำเนินธุรกิจนวัตกรรม เพ่ือตองการนำเสนอแนวคิด ปญหาอุปสรรค และ
วิธีการบริหารจัดการของ “นวัตกร” ซึ่งอาจชวยจุดประกายหรือเปนแนวทางสำหรับทานท่ี
กำลังดำเนนิธุรกิจนวตักรรมอยวูาจะตดิปกใหนวัตกรรมของทานสธุูรกจิรอยลานไดอยางไร

สำนกังานนวัตกรรมแหงชาต ิ (องคการมหาชน)

1 ธันวาคม 2556

บทนำ



สารบญั

บทนำ ................................................................................................................... (3)
บทท่ี 1 กลวยไมใน “ขวด”

หางหนุสวนจำกดั ประยรู ออรคดิ ............................................................... 1
บทท่ี 2 แพคเกจจ้ิง “สเีขียว”

บรษิทั บรรจภัุณฑยอยสลายทางชีวภาพเพ่ือสิง่แวดลอม จำกัด .................... 9
บทท่ี 3 คอลลาเจนจาก “เปาฮือ้”

ภูเก็ต อาบาโลนกรปุ ................................................................................ 19
บทท่ี 4 สรางมลูคามะพราว “Organic”

บรษิทั เอิรธบอรน จำกดั .......................................................................... 27
บทท่ี 5 เกษตรรอยลาน

บรษิทั ภูธนเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ...................................................... 35
บทท่ี 6 “มงุ” อนุใจ

บรษิทั บางกอก เบดเนท็ อารแอนดด ีมารเก็ตติง้ จำกดั ............................. 41
บทท่ี 7 ไทย “โซลชูัน่”

บรษิทั ฮวิแมนกิา จำกัด ........................................................................... 47
บทท่ี 8 เม็ดเงินจาก “ขยะ”

บรษิทั เชียงใหม เอน็ไวรอนเมนท โปรเทค จำกดั ...................................... 55
บทท่ี 9 “บิก๊” แต “เบา”

บรษิทั ช.ทวี เทอรโมเทค จำกัด ................................................................ 65
บทท่ี 10 จบักาซใสถัง “คอมโพสิต”

บรษิทั อตุสาหกรรมจอบไท จำกดั ............................................................ 73
ตกผลึก คดิตาง - เขาใจปญหา - ศกึษา Trends - ตอยอดองคความรู

สำนักงานนวัตกรรมแหงชาต ิ (องคการมหาชน) ......................................... 81





 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

กลวยไมใน “ขวด”

โอกาสของธุรกิจเกิดข้ึนไดเพียงแคพลิก
มุมมอง แมจะเติบโตอยูในธุรกิจกลวยไมมา
ตั้งแตเด็ก แตก็ใชวาจะฉีกเสนทางออกไปไมได
“ประยูร ออรคิด” เปนอีกหน่ึงมุมมองความ
สำเร็จ ของนวตักรรมทีท่ำใหธุรกจิกลวยไมเดินมา
ถึงจดุเปลีย่น

การเติบโตอยใูนธรุกจิกลวยไมมากวา 20 ป
เวลาไมไดตกีรอบให “ประยรู พลอยพรหมมาศ”

ทายาทธุรกิจฟารมกลวยไมรายใหญมองไมเห็นเสนทางท่ีจะเดินตอ แตเขากลับกลา
ทีจ่ะมมีมุมองทีแ่ตกตางเพ่ือเปดประตธุูรกจิสงออกทีเ่ปนโอกาสมากกวาอปุสรรค

“ตอนน้ันผมอายุประมาณ 24 ป เรียกวากำลงัไฟแรง ตดัสนิใจเปดบรษิทัดวย
ความมัน่ใจ จากประสบการณทีค่ลกุคลีอยใูนแวดวงธุรกิจกลวยไมมาตัง้แตเด็ก”

คุณประยูรไดเห็นความเปนไปของตลาดนำเขาสงออกกลวยไม ลูกคาจาก
ตางประเทศเร่ิมเขามามากขึน้ แมจะเริม่ตนทำธุรกจิตัง้แตวัยหนมุแตก็มเีสนทางอยใูนใจ
วาลักษณะของธุรกิจควรจะออกมาในรูปแบบไหน

เขาบอกวาความเคล่ือนไหวของตลาดตางประเทศนาสนใจ โดยตลาดแรก
ทีม่องไวคอืประเทศญ่ีปนุ ซึง่มคีวามตองการสินคาจำนวนมาก แตการขายของบริษทั
จะตองมรีปูแบบท่ีแตกตางไปจากเดิม

สิง่แรกท่ีพลิกโฉมวงการกลวยไมเมือ่ 25 ปกอน คอื ประยูร ออรคดิ หนัมาผลิต
กลวยไมเมอืงหนาว โดยโฟกัสไปท่ีตลาดสงออก และมงุทำตลาดตางประเทศอยางเดียว
ทำใหมคีวามไดเปรียบ ในขณะท่ีไมมใีครทำ

ประยรู พลอยพรหมมาศ



กลวยไมใน “ขวด” 

“ณ เวลานั้น ธุรกิจกลวยไมท่ีเนนผลิตกลวยไมเมืองรอน ซึ่งปลูก
ไดดีในประเทศไทย ในขณะที่กลวยไมเมืองหนาวมีการผลิตในจำนวนจำกัด
ในสัดสวนไมเกินรอยละ 20”

แนวทางการทำธุรกิจของเขา แตกตางจากบรษิทัอืน่ท้ังหมด ไมวาจะเปนการบรหิาร
การติดตอลกูคา การผลิตสนิคาท่ีสามารถตอบสนองความตองการของลูกคาไดมากกวา
ผปูระกอบการรายอ่ืน ซึง่ความแตกตางจะทำใหไมมคีแูขงขัน

เขาเร่ิมตนจากการพัฒนาเทคนิคการผลิตกลวยไม ทีไ่มมใีครในโลกเคยทำมากอน
นัน่ก็คอืการขยายพันธกุลวยไมในท่ีมดื จากการศึกษานิสยัของกลวยไม ทดลองปรับแสง
อณุหภูม ิใชเวลาและความอดทนในการเฝาสังเกต และติดตามพฤติกรรม อยางตอเน่ือง
นานกวา 6 ป จนในทีส่ดุไดเปนผปูระกอบการกลวยไมรายแรกท่ีมเีทคโนโลยีการผลติท่ี
ชวยลดตนทุนใหกับลกูคาไดมาก

“เราคอยๆ พัฒนาในหลายสวน การขยายพันธุกลวยไมในหองมืด
มีองคประกอบคอนขางมาก ตางจาการขยายพันธุตามปกติท่ีตองอาศัย
หองที่มีแสงสวางจากหลอดฟลูออเรสเซนตและความเย็นท่ีอุณหภูมิ
25 องศา ปจจัยดังกลาวทำใหการผลิตกลวยไมมีตนทุนดานพลังงานสูง”

เทคนิคทีพั่ฒนาขึน้ ไมวาจะเปนการยืดตาในความมดื (elongation) การควบคมุ
การเปล่ียนถายอาหาร อุณหภูมิ ความชื้น และเวลา ชวยลดคาใชจายดานพลังงาน
โดยไมตองพ่ึงพาเคร่ืองปรบัอากาศ เทคโนโลยีดงักลาวชวยใหการขยายพันธกุลวยไมได
โดยไมจำกัดพ้ืนท่ี ซึง่ผลทีไ่ดพิสจูนแลววาไมแตกตางจากเทคนิคเดิม

เขายอมรบัวา แมในชวงเริม่ตนของการทำนวตักรรม คนใกลชดิมองวาทำแลว
ไมคมุคา แตเขากลับมองวา การคิดและลงมอืทำเพ่ือเปลีย่นแปลงหรอืทำอะไรท่ีแตกตาง
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ไปจากคนอ่ืน คือทางรอดของธุรกิจ เพราะถาทำเหมือนเดิมตลอดไป ในท่ีสุดก็จะไม
สามารถตอบสนองลกูคาได

ดวยตนทุนการผลติทีถู่กกวา 3-6 เทา ทำใหประยูร ออรคดิ ไดรบัออรเดอรจาก
ตางประเทศเพ่ิมมากข้ึน ทำใหธุรกิจโตข้ึนเร่ือยๆ และกาวสกูารทำธุรกิจกบัตางชาติ

คณุประยูรเลาวา 15 ปกอน เขาเร่ิมทำธรุกิจกบัตางชาติ โดยแทนท่ีจะสงออก
กลวยไม แตเลอืกทีจ่ะตัง้หองแลบ็เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือกลวยไมนอกประเทศ เพ่ือลดตนทุน
การนำเขาลงไดกวารอยละ 65 ซึ่งไมเคยมีใครทำมากอน โดยประสบการณจากการ
ทำธุรกิจรวมกับบรษิทั  Matsui Nursery ยักษใหญในวงการกลวยไมจากประเทศอเมริกา
ชวยหนุนใหประยูร ออรคดิ กาวข้ึนมาอยใูนแถวหนาของผผูลิตกลวยไมรายใหญของโลก

“ความสำเร็จนี้ชวยพิสูจนวา การท่ีเราคิดอะไรไมเหมือนคนอ่ืน ทำให
เราโตไดอยางม่ันคงตราบใดท่ีธุรกิจหองแล็บมีความเฉพาะตัวที่ไมมีใคร
สามารถเลียนแบบได แมจะเปดใหคนภายนอกไดเขามาดูงาน แตพอเอาไป
ทำจริงจะรูวาไมงาย”

จากจุดเร่ิมตนของหองแล็บเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือกลวยไมสงออกไปท่ัวโลก ประยูร
ออรคิด ยังไมหยุดคิดสรางนวัตกรรรม โดยมองเห็นโอกาสจากปญหาในข้ันตอนการ
ขนสงกลวยไมทางเคร่ืองบนิ ทีม่ตีนทุนสงู จนนำมาสกูารเร่ิมตนโครงการ “ระบบขนสง
ตนออนกลวยไมทางเรือ” โครงการนี้ไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรม
แหงชาต ิผานกลไก “นวัตกรรมด.ี..ไมมดีอกเบ้ีย”

คณุประยรูบอกวา เขาอยใูนธุรกจิกลวยไมมา 34 ป มองเหน็อุปสรรคของการ
สงออกกลวยไมที่จะตองสงทางเคร่ืองบินอยางเดียวมาตลอด เน่ืองจากขอจำกัดของ
กลวยไมคอืไมสามารถอยใูนหองมดืไดเปนเวลานาน

อกีท้ังภาชนะท่ีใชในการผลิตเกือบทัง้หมดคือขวดแกวส่ีเหล่ียม ซึง่มขีอดคีอืความใส
ทำใหการเจริญเติบโตไดเปนอยางดี ความหนาของขวดแกว สามารถทนตออณุหภูมิ



กลวยไมใน “ขวด” 

ความรอนและความเย็นไดด ีเพ่ือรกัษาสภาพของตนกลวยไมในขวด และลดการเสียหาย
จากความช้ืนและเช้ือรา อกีท้ังสามารถน่ึงฆาเช้ือไดในหมอความดันท่ีมอีณุหภูมสิงู

แตขอเสียและเปนอุปสรรคท่ีทำใหอุตสาหกรรมการเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือสงออก
กลวยไมของประเทศไทยเติบโตไดชาคือ กลวยไมทีบ่รรจขุวดมีน้ำหนักมาก คาใชจาย
ในการขนสงสูง จากอดีตถึงปจจบุนั การสงออกไปตางประเทศทำไดทางเดียวคือทาง
เคร่ืองบนิ ซึง่ราคาเม่ือถึงมอืผบูรโิภคจะมีราคาสูงกวาราคาท่ีสามารถยอมรับได

คณุประยูรบอกวา การสงสนิคาทางเคร่ืองบนิมขีอจำกัด สามารถสงไดครัง้ละ
ไมเกิน 1 ตนั ในขณะท่ีมคีวามตองการสงสนิคามากถึง 10-20 ตนั ตนทุนคาขนสงเมือ่
เทียบกับราคาสินคาแลวสูงกวาเทาตัว อกีท้ังในชวงเทศกาลซ่ึงมคีวามตองการสินคา
เปนจำนวนมากกลับไมสามารถสงออกได เน่ืองจากตดิกฎเกณฑของสายการบนิ

“ถาลดคาใชจายตรงน้ีลงได ตลาดกลวยไมสงออกก็จะเติบโตไดอีก
ตอนนั้นผมคิดวาถาผลิตกลวยไมในหองมืดไดแลว จะใหกลวยไมกลับมา
อยูในหองมืดอีกคร้ังเพื่อขนสงทางเรือ ทำไมจะทำไมได”
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นัน่เปนจดุท่ีทำใหเขากลับมาน่ังคดิและลงมือทำจนสำเร็จ การปรับสภาพแวดลอม
ของกลวยไม ผสมผสานกบัเทคนคิการผลติเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือกลวยไมโดยการขยายพันธุ
ในหองมืด ถูกนำมาปรับปรุงเพ่ือทำใหเน้ือเย่ือกลวยไมอยูในสภาพส่ิงแวดลอมที่มี
แสงสวางประมาณ 5000 lux เปนเวลากวา 3 เดือน และกลับมาสสูภาวะในหองมดื
อกีคร้ังเปนเวลาประมาณ 25-35 วัน และยังสามารถอยใูนสภาพพรอมออกปลกูได

การปรับสภาพในลักษณะน้ีทำใหกลวยไมมคีวามเคยชินและสามารถปรับตวัโตได
ตามสภาพแวดลอมที่เรากำหนด ทำใหสามารถสงออกเน้ือเย่ือกลวยไมในขวดแกว
ไปตลาดตางประเทศใหกับลูกคา โดยการขนสงทางเรือซึ่งจะบรรจุในตูปรับอากาศ
คอนเทนเนอรท่ีไมมีแสงสวาง มีการควบคุมอุณหภูมิไวที่ 20 องศา และควบคุม
ความชืน้ไวทีร่อยละ 65

กระบวนการน้ีสามารถสงสินคาใหลูกคาไดทางเรือ และชวยลดคาใชจาย
ไดถึงรอยละ 85 เมื่อเทียบกับการขนสงทางเคร่ืองบินโดยปจจุบันไดทดสอบสง
ตนออนกลวยไมภายในสภาวะขาดแสงในหองมืดไปยังประเทศสหรัฐอเมริกา ญ่ีปุน
ออสเตรเลยี และอสิราเอล ซึง่ผลจากการพัฒนานวัตกรรมครัง้ท่ี 2 ทำใหมอีอรเดอรเขา
มาจนตองปดรับการส่ังซื้อไปลวงหนา 1 ป เน่ืองจากไมสามารถผลิตไดทันกับความ
ตองการของลูกคา



กลวยไมใน “ขวด” 

คุณประยูรบอกวา ในอนาคตเขามองเอาไว 2 แผน คือ หันไปเปดหองแล็บ
เพาะเล้ียงเน้ือเย่ือกลวยไมที่ประเทศลาว ซึ่งมีปจจัยหลายอยางท่ีเอ้ือ ทั้งดานพ้ืนท่ี
ทีอ่ยสูงูจากระดับน้ำทะเล 1,300 เมตร สภาพอากาศท่ีเหมาะสม ไมตองใชพลังงาน
จากเคร่ืองปรบัอากาศเปนจำนวนมาก ซึง่เปนลกัษณะพ้ืนท่ีทีห่าไดยากในประเทศไทย
อกีท้ังภาษาและการส่ือสารท่ีใกลเคียงกัน อปุนสิยัของแรงงานท่ีมคีวามละเอียดออน
ซึง่เปนคณุลกัษณะท่ีเฉพาะของคนเล้ียงกลวยไมทีต่องการ

อยางไรก็ตาม การตัดสนิใจขยายกิจการในอนาคตตองขึน้อยกัูบกฎหมายนำเขา
สงออก และการเจริญเติบโตของประเทศเปนท่ีตัง้ เขาบอกวา ทนัทีทีเ่ออซีเีปดอาจจะ
ตองมองเร่ืองการขนสงเปนสำคัญ

สวนเปาหมายท่ี 2 ของประยูร ออรคดิ คอื การขยายหองแล็บเพาะเล้ียงเน้ือเย่ือ
ไปที่ประเทศบราซิล ซึ่งตลาดคอนขางโตและมีโอกาสขยายออกไปไดอีกมากในชวง
5 ปนบัจากนี้

“ในสวนของการพัฒนานวัตกรรมยังคงมีการพัฒนาและกระบวนการ
ทดลองยังคงเดินหนาตลอดเวลา บางครั้งผลลัพธท่ีไดจากการพัฒนา
นวัตกรรมท่ีออกมาในรูปแบบผลิตภัณฑ อาจไมเรียกวาเปนนวัตกรรม
แตถาสามารถขายได ราคาถูกลงกวาเดิมหรือทำใหตลาดกวางข้ึน สุดทาย
ก็กอประโยชนตอประเทศ”

คณุประยูร ทิง้ทายวา ผปูระกอบการไทยทุกคนมีความเปนนวัตกรอยใูนตัวเอง
เพียงแตไมสามารถนำสิง่ทีค่ดิไวนำออกมาทำใหเห็นเปนรปูราง หรอืในรปูแบบธรุกจิได
ดังน้ันส่ิงแรกคือตองกลาคิดและกลาท่ีจะทำออกมาใหได ในขณะท่ีการสนับสนุน
จากหนวยงานภาครัฐอยาง สนช. ก็ชวยเยอะมาก ทัง้การลดตนทุน ลดความเสีย่งและ
สรางความเชือ่มัน่ใหกับลกูคา ตราบใดทีผ่ปูระกอบการไทยมคีวามมงุมัน่เชือ่วาทุกคน
สามารถทำนวัตกรรมได
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แพคเกจจิง้ “สเีขยีว”

เสนทางของนวัตกรไมจำเปนตองเดินอยู
บนพื้นฐานของนักธุรกิจเสมอไป ใครจะคิดวา
วันหน่ึงคนท่ีเลือกเดินบนเสนทางสายวิชาชีพ
แพทยอยางมุงมั่น จะตัดสินใจหันมาจับธุรกิจ
จนประสบความสำเร็จ “คุณหมอวีระฉัตร

กิตติรัตนไพบูลย” ไดพิสูจนใหเห็นถึงอีกหน่ึง
มมุมองของการทำนวัตกรรม

ยอนกลับไปเมือ่ 10 ปกอน ทีก่ระแสกรีน
ยังอยใูนชวงเร่ิมตน คณุหมอวีระฉัตร เร่ิมมองเห็นเสนทางธุรกิจท่ีแตกตางจากคนอ่ืน
และเร่ิมตนพัฒนาสินคาท่ีมทีีม่าจาก “ปญหา”

หากมองไปรอบตัวจะเห็นวามีคนตกเปนเหย่ือของโรคมะเร็งเพ่ิมขึ้นทุกวัน
แมหลายคนจะรูวาภาชนะท่ีใสอาหารอยางโฟมและพลาสติกท่ีผลิตจากปโตรเลียม
จะอดุมไปดวยสารกอมะเรง็ แตก็ไมอาจจะหลกีเล่ียงได

“เวลาบอกวาไมตองใสโฟมหรือพลาสตกิ คนก็จะถามวาแลวจะใหใสอะไร”

ในอดีตใบตองอาจเปนคำตอบ แตปจจุบันเมื่อใบตองหายาก โฟมพลาสติก
ทีใ่ชงานไดสะดวกก็เร่ิมขยายตัว ทามกลางวิถีชวิีตท่ีเปล่ียนไป ความสะดวก และรวดเร็ว
ทำใหโฟมกับพลาสติกมกีารใชงานกันอยางแพรหลายในระยะเวลาอันสัน้

คณุหมอบอกวา ตอนน้ันประเทศในยุโรปอยางเยอรมัน เร่ิมเห็นถึงปญหาและ
เริม่มวิีวัฒนาการนำเย่ือไมมาทำเปนบรรจภัุณฑทดแทนโฟม

วรีะฉัตร กิตตรัิตนไพบลูย



แพคเกจจ้ิง “สีเขียว” 

“กระแสกรีนเร่ิมชัดมากข้ึน คนหันมาใสใจในสุขภาพ และมองหาสินคา
ท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม จากความตั้งใจแรกที่คิดถึงเรื่องสุขภาพเปนหลัก
หนทางหางไกลมะเร็งท่ีดีท่ีสุดคือการปองกัน ถาทำใหคนไมกินสารกอมะเร็ง
ก็ไมมีสารพิษตอระบบฮอรโมน ระบบเลือด ระบบประสาท”

เพ่ือหาทางเลือกที่ดีกวา เขาจึงตัดสินใจหันหลังใหกับอาชีพหมอ และผันตัว
มาเปนนักธุรกิจทำงานเต็มเวลา โดยจดทะเบียนบริษัท บรรจุภัณฑยอยสลายทาง
ชวีภาพเพ่ือสิง่แวดลอม จำกัด และใชระยะเวลาในชวง 3-4 ปหลงัจากน้ันเพ่ือคนหา
วัตถุดบิทางเลือกท่ีดทีีส่ดุ

คณุหมอเลาวา ตนทนุการผลติแกวน้ำท่ีทำจากเย่ือไม ณ เวลาน้ัน มตีนทนุสงูถึง
ใบละ 10 บาท แตก็เปนแนวโนมของผลติภัณฑทีไ่ดรบัความสนใจ และหลายคนเห็น
ตรงกันวาสามารถทำตลาดไดในอุตสาหกรรมสีเขียว ทันทีที่กระแสกรีนเร่ิมมาจะ
กลายเปนขอไดเปรยีบท่ีทำใหธุรกิจเดนิหนาตอได

แนวคิดการทำบรรจุภัณฑสีเขียวถูกนำมาพัฒนาตอใหเกิดข้ึนจริงคร้ังแรก
ในประเทศไทย จากการเร่ิมตนศึกษาจนกระท่ังรูวาเย่ือไมที่ใชกันในตางประเทศเปน
วัสดทุีม่ตีนทนุสูง และยังไมสามารถตอบคำถามของผใูชถึงผลกระทบตอสิง่แวดลอมได

ตราบใดที่วัตถุดิบหลักยังมาจากตนไม นั่นเปนเหตุผลที่ทำใหเขาหันกลับมา
มองหาวตัถุดบิอืน่ทีม่คีณุสมบตัใิกลเคียงและมศีกัยภาพในการผลิตทีม่ากกวา

“ในบานเรามีความหลากหลายทางชีวภาพซึ่งเปนขอไดเปรียบ ทุกวันน้ี
มีวสัดเุหลอืทิง้ทางการเกษตรเปนจำนวนมาก ไมวาจะเปนชานออย ผักตบชวา
หรือแมแตตนไมยราบยักษท่ีขึ้นเองตามธรรมชาติ และมีจำนวนมากเกินกวา
ท่ีจะกำจัดท้ิง”
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โครงการนวัตกรรมบรรจุภณัฑเพือ่ส่ิงแวดลอม ไดเร่ิมตนข้ึนเพ่ือศึกษาหา
วัตถุดบิแชมปเปยน จากวัตถุดบิหลากหลายชนิด ไมวาจะเปน ฟางขาว กะลาปาลม
ซังขาวโพด ผักตบชวา สุดทายมาลงตัวท่ีชานออย ซึ่งมีคุณสมบัติที่โดดเดนในเร่ือง
ของเสนใย เมือ่นำไปขึน้รปูจะไดบรรจภัุณฑทีม่คีวามแขง็แรง และคุณภาพดี

คุณหมอยังบอกอีกวา ขอไดเปรียบของชานออยอีกอยางหน่ึงคือ เปนวัตถุดิบ
ที่เหลือทิ้งจากกระบวนการผลิตน้ำตาล ซึ่งบริษัทไดโรงงานน้ำตาล เขามาชวยเหลือ
ในข้ันตอนการขนสง หรือโลจิสติกส ทำใหสามารถลดตนทุนคาขนสงวัตถุดิบออกไป
เมือ่เทียบกับวตัถุดบิชนดิอืน่ และเร่ิมมองเหน็โอกาสทางธุรกิจมากข้ึน

“แตกวาจะไดตนแบบของบรรจุภัณฑจากชานออยที่คุณภาพดีน้ัน
ไมใชเรื่องงาย เราทุมเทกับการทำวิจัยและพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อหา
กระบวนการผลิตที่เหมาะสมท่ีจะชวยตอบปญหาดานตางๆ ของผลิตภัณฑ”

หลงัจากเดินหนาวิจยัมากวา 4 ป จนกระท่ังมัน่ใจในประสิทธิภาพ เขาจึงตัดสนิใจ
ตัง้โรงงานเพ่ือเดนิสายการผลิต โดยมสีำนกังานนวัตกรรมแหงชาต ิ(องคการมหาชน)
หรือ สนช. เขารวมถอืหนุผานกลไก “รวมลงทุนธุรกิจนวัตกรรม”

คณุหมอมองวา การเขามาสนบัสนนุของหนวยงานภาครัฐในชวงเร่ิมตนถือเปน
เรือ่งด ีเพราะเปนจดุทีท่ำใหธุรกจิใหมเกิดได โดยบรษิทับรรจภัุณฑเพ่ือสิง่แวดลอมเปน
บรษิทัแรกในประเทศไทยท่ี สนช. ถือหนุ และคอยถอนตัวออกในชวงท่ีบรษิทัเร่ิมเตบิโต
และมศีกัยภาพพอท่ีจะเดินเองได

“ผมมองวาเปนกลไกท่ีดีสำหรับบริษัทท่ีเกิดใหม การไดผูเชี่ยวชาญ
เขามาชวยคิดชวยทำ แมในชวงแรกจะตองลมลุกคลุกคลาน ทดลองทำเอง
ใชเอง กวาทุกอยางจะเริ่มลงตัว”



แพคเกจจ้ิง “สีเขียว” 

อปุสรรคทีเ่กิดขึน้เปนเร่ืองธรรมดาของการทำธุรกิจทีม่กัจะเจอกับปญหา 3 เร่ือง
ใหญๆ  คอื การผลิต การจัดการ และเงินทุน แตทีม่ากไปกวาน้ันสำหรบัธุรกิจนวัตกรรม
คอืการทำในสิง่ทีไ่มเคยมใีครทำมากอน ทำใหตองลองผดิลองถกู แกไขกระบวนการผลติ
ตองพัฒนาจากภายใน และทำใหคนภายนอกรจูกั

ขณะเดียวกัน ปญหาทางการเงินของธุรกิจนวัตกรรมเปนประเด็นสำคญัท่ีตอง
แกใหตก ตราบใดท่ีการสรางนวัตกรรมยังมผีลตอความเช่ือมัน่ และเกิดขอสงสยัวาจะ
ทำไดสำเร็จหรอืไม และแนนอนไมมใีครใหเงินจนกวาท่ีจะพิสจูนวาทำไดจรงิ

ในชวงเร่ิมตน บรษิทัมคีาใชจายไมต่ำวา 200 ลานบาท ในการนำเขาเคร่ืองจกัร
พิเศษ ทีเ่ลือกเอาช้ินสวนท่ีสำคญัจากแตละแหลงผลติมาประกอบและติดตัง้ระบบเอง
เพราะไมตองการใหเทคโนโลยีทีม่ตีกไปอยใูนมอืของคนอืน่

ทำใหวันน้ี คุณหมอกลาพูดไดวา เปนเพียงบริษัทเดียวท่ีผลิตบรรจุภัณฑจาก
ชานออยขายในระดับโลก อาจจะมีสนิคาเลียนแบบจากจีนออกมาบาง แตสนิคาจะไม
ไดคณุภาพ เพราะทำจากเย่ือกระดาษเกาท่ีไมปลอดภัย



 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

“บริษัทฯ เปนผูผลิตรายเดียวที่มีเทคโนโลยีการผลิตบรรจุภัณฑเปน
ของตัวเอง และไมงายท่ีคนอื่นทำตาม หรือแมทำไดก็ตองใชเวลา ในขณะที่
เราเรงสปดตัวเองไปไกล และเปนเจาของเทคโนโลยีเพียงหน่ึงเดียว”

หลังจากประสบความสำเรจ็จากการพัฒนาบรรจภัุณฑประเภทใชครัง้เดียวจาก
ชานออยซึง่เปนวัตถุดบิธรรมชาตทิีเ่หลอืใชจากการเกษตร โดยการเติมตวัเชือ่มประสาน
(binder) ประเภทพอลเิมอรทีเ่หมาะสม ทำใหไดบรรจภัุณฑทีม่คีวามสวยงาม ยืดหยนุ
ไมแตกหักงาย สามารถข้ึนรูปผลติภัณฑไดครัง้ละหลายๆ ชิน้ อกีท้ังสามารถควบคุม
ปริมาณเย่ือชานออยไดสม่ำเสมอ รวมถึงกระบวนการอบแหงดวยไอรอน และการออกแบบ
แมพิมพใหเหมาะสม

อยางไรก็ตาม แมจะมเีทคโนโลยีการผลติเปนของตวัเอง แตโจทยทีห่นิกวาคอื
ความเชือ่มัน่จากผบูรโิภค ทีเ่มือ่สนิคานวัตกรรมเดนิหนาไดถึงจดุหนึง่ ตองใหความรู
กับผบูรโิภค ซึง่เขามองวาการส่ือสารไมยาก ตราบใดท่ีสนิคามจีดุเดนท่ีไมมสีารกอมะเร็ง
ไมกอใหเกิดมลพษิตอสิง่แวดลอม โดยสามารถยอยสลายกลายเปนปยุใหกับตนไมได
ภายใน 45 วัน



แพคเกจจ้ิง “สีเขียว” 

“แมจะเกิดมาเพ่ือใชแลวทิ้ง แตความแข็งแรงท่ีไดจากการพัฒนา
นวัตกรรมทำใหบรรจุภัณฑจากชานออยสามารถใชงานไดทุกรูปแบบ ไมวา
จะอุนในไมโครเวฟ เขาเตาอบ ใสน้ำมันท่ีรอนมาก หรือเอาเขาในชอง
แชแข็งของตูเย็น”

นอกจากคุณภาพแลว สิง่ท่ีสำคญัไมแพกันคือการรับรองจากองคกรท่ีเก่ียวของ
ดานความปลอดภัยทางอาหารของแตละประเทศท่ีตองการสงสินคาออก ซึ่งปจจุบัน
บริษทัไดใบรบัรองจากประเทศญ่ีปนุ อเมรกิา ยุโรป ออสเตรเลีย และแคนนาดา เพ่ือ
ยืนยันวาบรรจภัุณฑไมมกีารปนเปอนของสารพิษ ซึง่เขายอมรับวา การรับรองมาตรฐาน
จากประเทศคูคาเปนอีกหน่ึงใบเบิกทางท่ีจะทำใหสินคานวัตกรรมไดรับการยอมรับ
และสามารถสงออกไปขายตามหางสรรพสินคาขนาดใหญทั่วโลก เชน วอลลมารท
อยางในปจจบุนั

สำหรับกาวตอไปของการพัฒนาสินคาคือการสรางแบรนดเพือ่ใหผบูรโิภคจดจำ
โดยมีการออกแบบโลโกและเปล่ียนรูปลกัษณภายนอกของบรรจภัุณฑใหม ใหนาหยิบจบั
เปาหมายก็เพ่ือรกุตลาดอยางเต็มตวั

ปจจบุนัสนิคาบรรจภัุณฑรปูแบบตางๆ ของบรษิทั ไดเริม่ทำตลาดในตางประเทศ
ทัง้ยุโรป อเมรกิา ญ่ีปนุ และออสเตรเลยี โดยตลาดคอยๆ มกีารเติบโตอยางนาสนใจ
เชนเดียวกับตลาดในประเทศ ทีม่คีวามตองการใชบรรจภัุณฑทีเ่ปนมติรกับสิง่แวดลอม
เพ่ิมมากขึน้

ในอนาคต คณุหมอมองวาตลาดอาเซียน หรอืเออซี ีเปนตลาดท่ีนาสนใจ โดยเร่ิม
มีลูกคาเขามาท้ังจากประเทศกัมพูชาและเวียดนาม โดยบริษัทไดเปดตลาดบางสวน
ที่ประเทศฟลิปปนส ประเทศมาเลเซีย และอยูระหวางขยายตลาดไปยังประเทศ
อนิโดนีเซีย โดยเร่ิมเปลีย่นรูปแบบการทำงานจากท่ีเคยผลิตและขายในประเทศมาขาย
ในตลาดสงออกมากข้ึน



 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

“จากท่ีเคยแบงทีมขายเปนทีมในประเทศและตางประเทศ ตอจากนี้ไป
ตองมองการขายเปนทีมสงออก และทีมเออีซี โดยเริ่มเจรจากับหาง
ลยุตลาดเอง พรอมท้ังขยายโรงงานแหงท่ี 2 เพือ่รองรับความตองการสินคา
ท่ีเพิ่มมากข้ึนในอนาคต”

ตลาดอาเซียนในสายตาของนักธุรกิจคนอาจมองวา เปนประเทศท่ีกำลังพัฒนา
ที่ไมมีกำลังซื้อ แตสำหรับเขากลับเห็นวา ถาเขาไปดูจริงๆ จะพบวามีตลาดซอนอยู
โดยเฉพาะกลมุชาวตางชาติทีเ่ขาไปทำธุรกิจในประเทศน้ันๆ รวมถึงนักทองเท่ียวท่ีเปน
กลมุลกูคาเปาหมายท่ีสำคัญ

ทีผ่านมาสินคาท่ีวางขายในประเทศสวนใหญ ขายผานหางโมเดิรนเทรด กับขาย
โดยตรงใหกับผใูช ในมหาวิทยาลัย โรงพยาบาล รานอาหาร ซึง่เปนชองทางท่ีนาสนใจ
เม่ือคนเริม่เปลีย่นมาใชสนิคาท่ีเปนมติรกบัสิง่แวดลอมมากขึน้

แมตนทุนของบรรจภัุณฑจากชานออยจะสูงกวา 1-2 บาท เมือ่เทียบกับบรรจภัุณฑ
ทีท่ำจากโฟม แตก็เปนสัดสวนท่ีใกลเคียงกันจนผบูรโิภคเร่ิมยอมรบัได

อยางไรก็ตาม เขามองวา ปญหาของสินคาตัวน้ีคอืคนท่ีหยิบใหไมใชตวัเราเอง
ดงัน้ันการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของคนตองเร่ิมเปล่ียนท่ีรานคา และใหลกูคาเปนผเูลือก
ซึง่จะทำใหมกีารใชมากข้ึน

ในสวนของงานวิจยัและพัฒนายังคงเดินหนาอยางตอเน่ือง ตราบใดท่ีบรรจภัุณฑ
จากชานออย ยังเติบโตตอไปได ไมวาจะเปนการพัฒนาใหอยูในรูปของชอนสอมที่มี
ความแข็งแรง รวมถึงการนำเย่ือของวัตถุดบิชนดิอืน่เขามาผสมเพ่ือทำใหตนทุนต่ำลง
แตคณุภาพดีขึน้

ปจจบุนั บริษทัลงทุนกับการวิจยัในอัตราสวนรอยละ 2-3 ของรายได และต้ังเปา
ไววาทุกปจะตองมสีนิคาใหมออกสตูลาด ท่ีนอกเหนือจากบรรจภัุณฑทีใ่สอาหาร เชน
บรรจภัุณฑดานในของสินคาไอที และของเลน ทีเ่ร่ิมมคีวามตองการใชวัสดทุีท่ดแทน
พลาสติกมากข้ึน



แพคเกจจ้ิง “สีเขียว” 

“บรษิทัอยรูะหวางการพัฒนา และยนืยันวาในอนาคตจะไดเหน็สินคาใหม
ท้ังกลุม Food และ Non Food อยางแนนอน”

คณุหมอ เชือ่วา คนทำนวัตกรรมไดสวนใหญตองมคีวามรแูละความเช่ือมัน่วาส่ิง
ทีผ่ลิตออกไปมีประโยชน เปนส่ิงท่ีด ีย่ิงไดรบัรางวัลย่ิงการันตีวาเปนของดี สวนเร่ืองยาก
คอืเปลีย่นความคนุเคยของคน ซึง่ตองอดทน ใชเวลา หาวิธีและชองทาง หาคนท่ีเขาใจ
มาชวยสราง

ในขณะเดียวกัน คนท่ีจะสรางนวัตกรรมไดตองเร่ิมจากคดิเกง คดิไดในสิง่ทีค่นอืน่
คดิไมถึง แตทีส่ำคัญ คดิแลวยังไมพอ ตองลงมอืทำใหเห็นผลติภัณฑ เห็นสิง่ท่ีเราทำได
ในสิง่ท่ีคนอ่ืนทำไมได และขอสดุทายท่ีสำคัญคือตองทนไดในสิง่ท่ีคนอ่ืนทนไมได เพราะ
อปุสรรคจะเกิดซ้ำ เกิดข้ึนตลอด ตองอดทนคอนขางเยอะ แตระหวางทางท่ีอดทนจะได
เพ่ือนทีช่วยเราใหขบัเคล่ือนตอได

“การเดินหนาเพยีงลำพงั ความสำเรจ็อาจไมงาย แตถามีเพือ่นมีกลยุทธ
ในการดึงคนหลายกลุมมาชวยขับเคลื่อน ชวยสนับสนุน การเขาใกลเปาหมาย
ไมใชเรื่องที่ไกลเกินเอื้อม”

คุณหมอกลาวและย้ำวาการทำนวัตกรรมเปนส่ิงที่ดี เมื่อทำแลวผลที่ไดรับคือ
ความภูมใิจ แมสิง่ทีท่ำอาจจะเหน่ือย แตก็คมุคา







 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

คอลลาเจนจาก “เปาฮือ้”

อุปสรรคเกิดขึ้นไดกับธุรกิจ แมวาสินคา
ทีอ่อกสตูลาดจะมมีลูคาสงู แตก็ใชวาจะยืนหยัด
อยูไดตลอดไป “น.สพ.สิทธิศักดิ์ เหมืองสิน”

กรรมการผูจัดการ บริษัท ภูเก็ต เปาฮื้อ ฟารม
จำกัด เจาของธุรกิจฟารมหอยเปาฮื้อสงออก
ยอมรบัวาสนิคากลมุทีม่มีลูคาสูง มโีอกาสเส่ียง
ที่อาจจะไดรับผลกระทบจากสภาวะเศรษฐกิจ
ชะลอตวัเชนกัน

นัน่เปนเหตุผลทีท่ำใหเขาเร่ิมมองหานวัตกรรมเขาไปจบัในทุกกระบวนการผลิต
ตัง้แตวัตถุดบิจนถงึการแปรรูปใหเปนสนิคาใหม เพ่ือเปลีย่นความเส่ียงใหเปนโอกาส
จนทำใหวันน้ี ภูเก็ต อาบาโลนกรปุ กลายเปนอีกหน่ึงธุรกิจท่ีนาจบัตามอง และมแีวว
เติบโตอยางตอเนือ่ง

สทิธศัิกด์ิ เหมืองสนิ



คอลลาเจนจาก “เปาฮื้อ” 

จากจดุเริม่ตนเมือ่ 10 ปกอน ภูเก็ต เปาฮือ้ ฟารม ทำธุรกิจสงออกหอยเปาฮือ้
ไปยงัไตหวันและประเทศญ่ีปนุ ซึง่เปนกลมุลกูคาหลัก โดยตัดสนิใจพฒันาเทคโนโลยี
ฟารมเล้ียงหอยเปาฮือ้ระบบปด แบบคอนโดมิเนียม ใหมปีระสิทธิภาพ นัน่เปนคร้ังแรก
ทีบ่รษิทัเร่ิมรจูกักับการทำนวัตกรรมและเกบ็เก่ียวความสำเร็จเรือ่ยมา

แตเมือ่ธุรกจิเดนิหนามาไดระยะหน่ึง สิง่ทีเ่ขาพบคือ จดุออนทีเ่กิดขึน้และกำลงั
กลายเปนความเส่ียงในอนาคต ตราบใดท่ีเสนทางของสินคากลมุทีม่มีลูคาสูง ยังแขวน
อยกัูบปจจยัทางเศรษฐกจิของประเทศคคูา ภาวะเศรษฐกจิทีม่ขีึน้มลีง ยังเปนความกงัวล
ทีบ่รษิทัตองเผชิญ

“ทันทีท่ีเศรษฐกิจในประเทศไมดี สินคาท่ีจะถูกยกเลิกกอนคือสินคา
ราคาสูง แมแตในญ่ีปุนเอง ประสบการณจากการทำธุรกิจสอนเราวาการ
แกวงตัวของราคาสินคาจะกลายเปนผลกระทบไมวันใดก็วันหน่ึง”

นัน่เปนเหตุผลทีท่ำให เขากลับมาคดิหาทางออกเพ่ือทำใหสนิคามีความคงตัว
อยูได และมองแนวทางการพัฒนานวัตกรรมการผลิตตอยอดเปนสินคาในกลุมอื่น
โดยเนนไปทีส่นิคาใน 3 กลมุหลกัคือ Food Supplement , Cosmetic และ Medical

“เราเริม่ตนจากการพัฒนาสนิคาจากหอยเปาฮ้ือในรปูของซปุเปาฮ้ือสกดั
แตผลตอบรบัยงัไมดีนัก จงึไดหนัไปมองวธิกีารอ่ืน จนกระท่ังไดทดลองสกดั
คอลลาเจนจากหอยเปาฮ้ือดวยเทคนิคการสกัดเย็น ทำใหไดคอลลาเจน
ออกมาในปริมาณเพียงพอท่ีจะผลิตเปนสินคาจำหนายในระดับอุตสาหกรรม”

ตอนนัน้ เขาเร่ิมมองเหน็เสนทางธุรกิจและความเปนไปไดในการพัฒนานวัตกรรม
จงึไดตดัสนิใจแตกไลนธุรกิจเปนบรษิทั ภูเก็ต คอลลาเจน จำกัด ทำการตลาดภายใต
ภูเก็ต อาบาโลนกรปุ



 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

“วันน้ีเรามีวัตถุดิบที่เพียงพอกับการผลิต และเดินหนาพัฒนาสินคา
แปรรูปโดยอาศัยการทำนวัตกรรมเปนตัวนำ”

นับตั้งแตนั้นมา บริษัทไดเขาสูกระบวนการพัฒนานวัตกรรมสินคาอยางเต็ม
รูปแบบ โดยรวมกับมหาวิทยาลัย หนวยงานสนับสนุนการวิจัย สำนักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. ซึง่เปนพ่ีเล้ียงชวยผลักดันมาต้ังแตเร่ิมตนทำธุรกิจ

โครงการสารสกัดคอลลาเจนจากหอยเปาฮือ้ เปนหน่ึงในโครงการท่ีบรษิทัไดรบัการ
สนับสนุนจาก สนช. ผานกลไก “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน”

เขาบอกวา คอลลาเจนทีส่กดัไดจากหอยเปาฮือ้ เปนสารคอลลาเจนทีม่คีณุภาพสูง
และสามารถนำไปใชในการพัฒนาเปนผลติภณัฑอาหารเสรมิและเครือ่งสำอาง ซึง่กำลัง
ไดรบัความสนใจเพ่ิมมากข้ึน

โครงการนี้ไดพัฒนากระบวนการสกัดคอลลาเจนดวยกระบวนการสกัดเย็น
และเอนไซม โดยคอลลาเจนที่สกัดไดจะมีโครงสรางโมเลกุล 3 สาย (triple helical
structure) ซึง่ยังคงประสทิธิภาพทางชีววิทยา (biological activity) เหมาะสำหรบันำไป
ใชเปนผลติภัณฑอาหารเสริมและเคร่ืองสำอาง

นอกจากนี ้บรษิทัยังไดเดินหนาโครงการพัฒนาสารออกฤทธิป์องกนัมะเรง็เตานม
ในเพศหญิงจากหอยเปาฮือ้ไปพรอมกนั โดยรวมกับคณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัย
ขอนแกน โดยมี สนช. รวมสนับสนุนทุนพัฒนานวัตกรรมและมองไปถึงนวัตกรรม
การผลิตสเตม็เซลลจากหอยเปาฮือ้ เพ่ือใชเปนวัตถุดบิสำหรับเครือ่งสำอาง

จากจดุเริม่ตนมาถงึวนันี ้ทำใหภูเก็ต อาบาโลนกรปุ ขึน้แทนบรษิทัไทยทีม่งุมัน่
ทำงานวิจัยอยางตอเน่ือง หลังจากประสบความสำเร็จจากนวัตกรรมตัวแรก โดย
น.สพ.สทิธิศกัด์ิ เปนผกูำหนดเสนทางธุรกิจ

“ผมวางแผนไววาในแตละปจะตองมีสินคานวัตกรรมออกสูตลาด แม
สินคาท่ีเริ่มตนจากงานวิจัยบางชนิดอาจตองใชเวลานานในการทดสอบ



คอลลาเจนจาก “เปาฮื้อ” 

ทางคลินิกเพื่อยืนยันประสิทธิภาพและความปลอดภัย แตสินคาบางชนิด
สามารถผลิตไดโดยใชเวลาไมมากนัก”

หากมองใหลึกไปถึงตัวผลิตภัณฑจะเห็นวามีสารออกฤทธ์ิจากหอยเปาฮื้ออีก
หลายชนิดท่ีสามารถนำไปใชประโยชนได เมือ่เทียบกับวัตถุดบิตนทุนชนิดอืน่ เชน ตอนน้ี
ประเทศเกาหลีโดงดังเร่ืองสรรพคุณของเมือกหอยทาก สิง่ท่ีเขามองคือ การตอยอดสินคา
จากเมือกหอยเปาฮือ้ข้ึนมาแขงขนั โดยพัฒนาใหมปีระสิทธิภาพและคุณภาพท่ีดกีวา

“ถาญ่ีปุนมีคอลลาเจนจากปลาได คนไทยก็ตองทำคอลลาเจน
จากหอยเปาฮ้ือไดเชนกัน หรือแมแตสเต็มเซลลจากรกแกะท่ีขายดี ทำไม
ถึงจะมีสเต็มเซลลจากหอยเปาฮ้ือไมได”

เขากลาวและย้ำวาคนไทยคิดได แตเปาหมายตองยนือยบูนพืน้ฐานของนวตักรรม
น.สพ. สทิธิศกัด์ิ บอกวา ตอนน้ีบรษิทักำหนดเงินทุนวิจยัไวทีร่อยละ 5 ของงบลงทุน
โดยไดรับการสนับสนุนจากหลายสวน เชนหนวยงานใหทุนวิจัย ซึ่งตัวเขาเองมองวา
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นวัตกรรมคือองคประกอบหลักดานความสำเร็จของธุรกิจ แตความสำเร็จของนวัตกรรม
ตองขึน้อยกัูบลกัษณะของตลาด

นั่นเปนเหตุผลที่ทำใหเขามุงเนนขยายธุรกิจไปในอุตสาหกรรมอาหารท่ีมองวา
ขายไดและไมยากเกิน และในอนาคตภูเก็ต อาบาโลนกรุป จะคอยขยับรุกเขาไปใน
อตุสาหกรรมกลมุความงามมากข้ึน โดยมองวาเปนตลาดท่ีนาสนใจไมแพกัน

หากจะเขาไปในตลาดผลิตเครื่องสำอางจุดขายของสินคาตองชัดเจน ตองมี
ผลตรวจสอบจากหองปฏิบัติการของหนวยงานวิจัยเพ่ือยืนยันประสิทธิภาพ และ
สรางความมัน่ใจใหกับลกูคา

ตวัเขามองวา การจะทำธุรกิจนวัตกรรมไดตองเร่ิมตนจากความคิดหรือไอเดียกอน
แลวจงึคอยทำตอ โดยทุกอยางท่ีเกิดข้ึนจะผันแปรตามไอเดีย การตลาด และนวัตกรรม

“กวาจะไดสินคาแตละตัวไมงาย บางตัวตองใชเวลากวา 2 ปในการ
วิจัย ยิ่งสินคาท่ีเกี่ยวของกับการแพทยยิ่งตองใชเวลาทดสอบนานหลายป”



คอลลาเจนจาก “เปาฮื้อ” 

เขากลาวยอมรบัและบอกวา มหีลายครัง้ทีท่ดลองทำแลวไปไมรอด แตไมทิง้ และ
พรอมทีจ่ะกลับมาคดิใหม หรอืเลอืกมองในมมุอืน่ สนิคาบางตัวตองเปลีย่นหลายคร้ัง
จนกวาจะเจอสิง่ทีเ่หมาะสม

วันนี ้หอยเปาฮือ้ ยังคงเปนวัตถุดบิตนทางของบรษิทั ทีอ่ยใูนขัน้ตอนการวจิยัและ
พยายามแตกเปนสนิคาประเภทอ่ืนๆ ใหไดมากท่ีสดุ รวมถึงเร่ิมมองศกัยภาพของวัตถุดบิ
ตัวอ่ืนเอาไวบาง สำหรับโครงการในอนาคตซ่ึงจะชวยเติมความแข็งแกรงใหกับธุรกิจ
ที่กำลังจะรุกไปในกลุมอุตสาหกรรมเครื่องสำอางและผลิตภัณฑเสริมอาหาร รวมถึง
อตุสาหกรรมอ่ืนๆ ทีน่าสนใจ

ปจจบุนั สนิคาสวนใหญของบริษทัผลิตและจำหนายท้ังในประเทศและสงออก
โดยตลาดตางประเทศไดเริ่มสงออกวัตถุดิบตามคำสั่งซื้อ เพ่ือนำไปเปนสวนผสม
ในเคร่ืองสำอาง ซึง่อยรูะหวางทดลองและคาดวาจะเห็นภาพสินคาไดในป พ.ศ. 2557

น.สพ. สทิธิศักด์ิ ย้ำวา เปนครัง้แรกทีป่ระเทศไทยสามารถผลติวตัถุดบิปอนใหกับ
อุตสาหกรรมในตางประเทศ เน่ืองจากท่ีผานมาประเทศไทยไมเคยสงออกวัตถุดิบ
พิเศษ หรอื Active Ingredients มแีตนำเขาวัตถุดบิมาจากตางประเทศเทาน้ัน

อนาคตตลาดอาเซียนกำลังจะเปดกวางมากข้ึน ในฐานะท่ีบริษัทเปนผูผลิต
รายแรกและรายเดียวท่ีผลิตสินคาได การตอสูในตลาดท่ีใหญขึ้นสิ่งสำคัญคือตอง
เก็บรกัษานวัตกรรมเอาไวใหได ทามกลางกฎเกณฑทางธุรกิจทีอ่าจมเีขามาเพ่ิมเตมิ

น.สพ. สทิธิศกัด์ิ กลาวดวยความม่ันใจวา เทคนิคทางการตลาด และการกำหนด
ราคาสินคาทีม่าจากนวัตกรรม จะกลายเปนกำแพงท่ีบลอ็คไมใหคแูขงสามารถเขามา
ในธุรกิจไดโดยงาย

“อยาลมืวาการเลีย้งหอยเปาฮ้ือไมงาย การท่ีจะผลติใหไดในปรมิาณมาก
ตองอาศัยการเรียนรูและพัฒนานวัตกรรม ขณะที่ขั้นตอนการแปรรูปยังมี
อีกหลายเทคนิคท่ีตองนำเขามาประกอบกัน”



 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

เขายอมรับวา ในตอนแรกท่ีเร่ิมตนธุรกิจไมคดิวาจะมาถึง 100 ลาน คดิแตเพียง
วาทำอยางไรใหสนิคามรีาคาคงท่ี ซึง่เปนเร่ืองทีล่ำบากมาก แตผลจากการทำนวัตกรรม
ทำใหบรษิทัสามารถกำหนดราคาสินคาไดเพราะมีสนิคาท่ีผผูลติรายอ่ืนไมมี

“ประสบการณกวา 15 ป ของภูเก็ต เปาฮ้ือ ฟารม และ 2 ป กับ ภูเก็ต
คอลลาเจน เราจะเห็นวา ธุรกิจเติบโตเร็วมาก ภูเก็ต คอลลาเจน สามารถ
ทำรายไดถึง 100 ลาน ภายใน 2 ป”

เขากลาววาการสรางแบรนดเปนโจทยทีท่าทายในกาวตอไป แตดวยตนทุนดาน
ความคิดท่ีแตกตางจากคนอ่ืน จะทำใหการสรางแบรนดไมใชเร่ืองท่ียากเกิน ตราบใดที่
สนิคามีคณุภาพและแตกตางจากคแูขง

น.สพ. สิทธิศักด์ิ กลาวท้ิงทายวา หัวใจของการทำนวัตกรรมคือแนวคิดทาง
การตลาด ถาโจทยไมโดน วิจยัไปกข็ายไมได ทีส่ำคญัตองมคีวามพยายามและรคูณุคา
ของนวัตกรรม เพราะการสรางในสิ่งที่แตกตางจะเปนขอไดเปรียบท่ีทำใหเขาสูตลาด
ไดงายโดยท่ีคนอืน่ว่ิงไลตามไมทนั
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สรางมลูคามะพราว “Organic”

กระแสอนิทรียกำลงัมาแรง ถาจบัทางได
ยอดขายถึงรอยลานคงอยไูมไกลเกินเอ้ือม ภาพ
ความสำเร็จของบรษิทั เอิรธบอรน จำกัด การันตี
ไดถึงโอกาสทางธุรกิจของเกษตรอินทรียไทย ที่
อาศยัฐานความหลากหลายของทรัพยากรท่ีมอียู
ตอยอดนวัตกรรมสคูวามสำเร็จ

แมจะเปนนักธุรกิจหนุมหนาใหม แต
“พสิษิฐ วรีะไวทยะ” จากบรษิทั เอิรธบอรน จำกัด
กลับมคีวามคิดและมุมมองทีแ่ตกตางจากคนอ่ืน

พิสิษฐ เร่ิมเดินทางสูสายอาชีพในฐานะพนักงานธนาคาร และเจาของธุรกิจ
ขายแผนเสียงนำเขา แตวันหน่ึงเขากลับหนัมามองถงึศกัยภาพของวัตถุดบิท่ีอยรูอบตวั
และตอยอดเปนธุรกิจมาจนถงึวันน้ี

“ผมเกิดท่ีจังหวัดสมุทรสงคราม โตมากับสวนมะพราว ซึ่งเปนแหลง
วตัถดิุบจำนวนมากท่ีมองวานาจะเพิม่มูลคาไดมากกวาการขายเปนมะพราวสดจาก
สวนถึงมือผูบริโภค”

เขาเร่ิมตนจากการหาขอมลูจากอินเทอรเน็ต และพบวามะพราวสามารถแปรรูป
เปนอะไรไดบาง ซึง่คำตอบทีไ่ดจากหนาจอคอมพวิเตอร คอื น้ำมนัมะพราวบรสิทุธ์ิ (virgin
coconut oil) ทีม่คีณุคามหาศาล และยังเปนธุรกิจท่ีไมเคยมีใครทำมากอน

10 ปทีผ่านมา นบัเปนกาวแรกของพิสษิฐ ทีเ่ปดประตสูนูกัธุรกิจหนาใหม ตอนนัน้
เขาคิดเพียงวา จะเริม่ตนทำธรุกจิเลก็ๆ เปดตลาดสนิคาใหม เพราะถาเลือกสนิคาไป

พสิษิฐ วรีะไวทยะ



การสรางมูลคามะพราว “Organic” 

แขงขนักับตลาดใหญอยาง กะทิกระปอง ธุรกิจของเขาคงเติบโตไดยาก
พิสิษฐตัดสินใจตั้งแตแรกวาจะไมลองผิดลองถูกเอง แตเลือกท่ีจะเขาไปที่

มหาวิทยาลัย เพ่ือปรกึษากับนกัวิทยาศาสตรทีท่ำงานวิจยัในเร่ืองน้ีโดยตรง ผลจากการ
เจรจาในวนัน้ันเปนไปดวยด ีความสนใจทีต่รงกนัทำใหงานวิจยัเดินหนาในหองปฏบิตักิาร
โดยใชเวลาประมาณ 6 เดือน

หลงัจากงานวิจยัเสร็จเขาตัดสนิใจซือ้เทคโนโลยีองคความรจูากมหาวิทยาลัยเพ่ือ
นำมาผลิตในทันที โดยขยายกำลังการผลิตจากในหองแลป็ใหใหญขึน้ ซึง่แมผลการวิจยั
จะพิสจูนมาแลววาทำได แตการผลติจรงิกลบัไมงายอยางท่ีคดิ

“การผลิตในระดับอุตสาหกรรมตองอาศัยเคร่ืองจักรท่ีตองพัฒนา
ขึ้นมาใหม ในชวงเริ่มตนเรามีทุนไมมาก จึงไดเริ่มทำการขยายการผลิตโดย
เลียนแบบจากหองแล็ป มีพนักงานไมเกิน 7 คน ผลิตสินคาเปนตัวอยาง
สงใหลูกคา โดยการทำตลาดผานทางเว็บไซต”
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พิสษิฐ เริม่สงสนิคาออกตางประเทศต้ังแตแรก เพราะลูกคาท่ีสนใจสนิคาอนิทรยี
แทบท้ังหมดเปนตางชาติ โดยเลือกขายสินคาผานทางไปรษณีย จนเริม่มคีำส่ังซือ้เขามา
มากข้ึน ทำใหตองขยบัขยายลงทุนซือ้เครือ่งจกัรมาเพ่ิม

“จากท่ีขายเดือนละประมาณพันลิตร ใหกับลูกคาเพียงรายเดียว ก็เริ่ม
มีลูกคารายใหมเขามา ตอนน้ันตองบอกลูกคาวาใหรอกอน เพราะตองใช
เวลาเพิ่มกำลังการผลิต”

จากน้ัน 1 ปใหหลัง พิสิษฐตัดสินใจกาวสูธุรกิจอยางเต็มตัวดวยการมองหา
ชองทางกเูงินจากธนาคารตางๆ แตปญหาของธุรกิจใหม คอืเง่ือนไขการกเูงินของธนาคาร
ทีร่ะบุวา ไมสามารถกไูดหากธุรกิจยงัมีอายุไดไมถึง 2 ป เขาจึงหันไปปรึกษากับธนาคาร
ซึง่พรอมสนบัสนนุธุรกจิขนาดเลก็ จงึทำใหมเีงินทุนหมนุเวียนเขามา

“ตอนนั้นกูเงินมาจากธนาคาร 7.5 ลานบาท เพื่อพัฒนาโรงงาน
ซื้อเครื่องจักรท่ีมีขนาดใหญขึ้น แตปญหาสำคัญคือตองคอยๆ ขยับขยาย
เนื่องจากการผลิตในระดับอุตสาหกรรมยากกวาการวิจัย เครื่องจักรบาง
เคร่ืองที่ซื้อมาแลวใชไมไดก็มี”

ดวยงบลงทนุท่ีมอียจูำกัดทำใหเขาตัดสนิใจซือ้เครือ่งจกัรจากประเทศจีนมาใน
ราคาเคร่ืองละ 9 แสนบาท เพ่ือมาทดลองใชเพราะเห็นวาราคาถูก แตพอเอาเขาจรงิ
น้ำมนัมะพราวท่ีไดกลับไมสะอาดพอสำหรับการบรโิภค ทำใหเขาตองยอมตดัใจตัง้เคร่ือง
ทิง้ไวเฉยๆ แลวหาซ้ือเคร่ืองจกัรใหมมาแทน

พิสิษฐบอกวา ผลจากการขยายเคร่ืองจักรท่ีมีคุณภาพ ทำใหผลิตไดเยอะข้ึน
จากเดือนละ 1 พันลติร เปน 3-4 พันลติร ขายไดมากข้ึน



การสรางมูลคามะพราว “Organic” 

ผลพวงจากการผลิตท่ีเพ่ิมข้ึน ทำใหเรามองเห็นวัตถุดบิเหลือท้ิงในกระบวนการ
ผลติอยหูลายสวนท่ีนาจะนำมาตอยอดเปนสนิคาไดโดยท่ีไมตองท้ิง เชนในกระบวนการ
ผลิตน้ำมันมะพราวบริสุทธ์ิไดกอใหเกิดกากเน้ือและน้ำหางกะทิซึ่งเปนของเหลือ
ในกระบวนการผลติ

บริษัท เอิรธบอรน จำกัด ไดขอเขารับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรม
แหงชาติ (องคการมหาชน) หรอื สนช. ในโครงการ “AgriLife” การผลติโปรตนีผงและ

กะทิผงจากมะพราวอินทรีย เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิมใหกับของเหลือจากกระบวนการสกัด
น้ำมนัมะพราวบริสทุธ์ิ โดยไดรบัเงนิสนับสนนุภายใตกลไก “นวัตกรรมด.ี..ไมมดีอกเบ้ีย”

นัน่เปนจดุเร่ิมตนของการทำนวัตกรรมอยางตอเน่ือง ตอมาจงึเกิดแปงมะพราว
สำหรับทำขนม จากเน้ือมะพราวท่ีเหลือ ซึง่ไมมมีากอนในตลาด และเปนท่ีตองการของ
ตลาดตางประเทศ

พิสิษฐบอกวา สินคาสวนใหญของบริษัทสงออกไปขายตางประเทศ ที่ขายใน
ประเทศมเีพียงบางชนดิจากสนิคาท้ังหมด โดยวัตถุดบิทีป่ลกูโดยระบบเกษตรอนิทรยี
ปราศจากสารเคมีชวยรับประกันดานความปลอดภัย อกีท้ังคุณภาพของมะพราวท่ีได
เหมาะท่ีจะนำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑที่เพ่ิมมูลคาเปนวัตถุดิบพ้ืนฐานในการพัฒนา
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ผลติภณัฑอาหารเสรมิเพ่ือสขุภาพและเบเกอร่ี เชน แปงมะพราวสำหรับประกอบอาหาร
โปรตนีชงพรอมดืม่ แยมมะพราว คกุก้ีมะพราว และโยเกิรตมะพราว

“การท่ีคนหันมาใหความสนใจกับการดูแลสุขภาพ กลายเปนกระแสทำให
ผูบริโภคเริ่มตั้งคำถามวาออรแกนิกสคืออะไร ไดประโยชนอยางไร นำไปสู
การศึกษาหาขอมลูเกีย่วกบัสนิคามากข้ึน ซึง่เปนโอกาสดขีองสนิคานวตักรรม
ท่ีตองอาศัยความเขาใจมากกวาการทำโฆษณาชวนเชื่อ”

พิสษิฐกลาวย้ำวา ทกุวันน้ี บรษิทัไดตอยอดผลติภณัฑใหมตลอดเวลา โดยเนน
พัฒนาของเหลือจากกระบวนการผลิต โดยยังไมเร่ิมมองหาวัตถุดิบใหม และน้ำมัน
มะพราวบริสทุธ์ิยังคงเปนสนิคาหลัก

เขาบอกวา การลงทุนวิจยัตอยอดใชเงินทุนไมมาก เพราะสวนใหญเปนสนิคาท่ี
พัฒนามาจากของเหลอืจากกระบวนการผลติ และใชวิธีการทำงานรวมกบัผทูีเ่ชีย่วชาญ
จากมหาวทิยาลยั ตลอดจนบริษทัผลติเครือ่งจกัรทีม่ศีกัยภาพเคร่ืองมอืทีพ่รอมมากกวา
โดยท่ีไมจำเปนตองพัฒนานวัตกรรมเอง

สำหรับโครงการน้ีไดบุคลากรดานวิศวกรรมเคร่ืองกล จากมหาวิทยาลัยเมจิ
ประเทศญีป่นุ ชวยในการออกแบบเครือ่งจกัร และผเูชีย่วชาญจากภาควิชาเทคโนโลยี
อาหาร คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร เปนท่ีปรึกษาในการ
ตรวจสอบและควบคุมคณุภาพโปรตีนและกะทิผงจากมะพราวอินทรีย

“คนท่ีคิดวานวัตกรรมทำแลวขายไมได ตองเปล่ียนวิธีคิด ผมมองวาสินคาดี
มคีณุภาพยังไงก็ขายได อยางโปรตีนมะพราวเรารวูามปีระโยชน เปนทางเลือกใหมสำหรับ
คนท่ีไมกินโปรตีนจากสัตว ซึง่ตอนน้ีมแีคโปรตีนจากถ่ัวเหลือง แคนีก็้มัน่ใจวาขายได
แนนอน แตตองกลาท่ีจะทำ”

พิสิษฐย้ำวา สิ่งแรกท่ีตองคิดกอนทำนวัตกรรมคือการทำสินคาใหมีคุณภาพ
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หาขอมลูทางการตลาดมาประกอบ เพ่ือชวยเพ่ิมเติมความม่ันใจไดมากข้ึน
สำหรับตลาดตางประเทศของเอิรธบอรน สนิคาสามารถสงออกขายท้ังในประเทศ

อเมรกิา แคนาดา ออสเตรเลีย เยอรมัน องักฤษ เกาหลี ฮองกง โดยเนนชองทางการ
จำหนายผานทางเว็บไซต และออกงาน Thaifex โดยมองวาเปน 2 ชองทางทีท่ำใหมี
คำส่ังซือ้เขามามากพอ

แมจะไมเคยคิดมากอนวาวันน้ีธุรกิจจะเดินหนามาถึง 100 ลาน แตพอเดินมาถึง
จุดหน่ึงก็เริ่มมองเห็นโอกาสและตั้งเปาหมายใหม และวางแผนขยายกิจการอยางไร
ในขัน้ตอไป เพ่ือใหในอนาคตมีสนิคาใหมเพ่ิมขึน้

อยางไรก็ตาม พิสษิฐ เร่ิมมองถงึการขยายโรงงานคร้ังที ่3 เพ่ือรองรบัการผลิต
จำนวนท่ีมากข้ึน ขณะเดียวกัน การตลาดในประเทศก็ยังอยใูนความสนใจ โดยเขาเลือก
ทีจ่ะสรางแบรนดโยเกิรตมะพราว และทำหนารานเพ่ือขายในลกัษณะแฟรนไชส โดยท่ี
คดิไว สนิคาตองมคีวามหลากหลายมากข้ึนและมคีวามแตกตางชดัเจน จงึจะมโีอกาส
ทำตลาดได
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เกษตรรอยลาน

ธุรกิจเริม่ไดดวยใจรกั คำพูดน้ีไดผานการ
พิสจูนจากเจาของธรุกจิเกษตรอนิทรียทีม่องเหน็
ชองทางตอยอดส่ิงท่ีสนใจ และทุมเทจนเห็น
ผลสำเรจ็

“คงกะพัน ศิริวรรณ” ผูกอตั้งบริษัท
ภูธนเกษตรอตุสาหกรรม จำกัด เลาวา เขาเร่ิมตน
ทำธุรกจิโดยไมมพ้ืีนฐานทางการคามากอน แตมี
ความเช่ือมั่นวาอาชีพเกษตร เปนอาชีพท่ีไมได

ทำใหร่ำรวย แตเปนอาชีพท่ีทำแลวมีความสุข ถารจูกัทำ
การท่ีเปนคนหัวออน ไมโดดเดนในสายตาคนทัว่ไป ย่ิงเปนแรงผลกัดันใหเขาเร่ิม

คนหาตัวเองวาเหมาะสมกับอะไรมากท่ีสดุ

คงกะพัน ศิริวรรณ



เกษตรรอยลาน 

ดวยความสนใจธุรกิจเกษตรอยูเปนทุนเดิม ทำใหในชวงวัยหนุมเขาตัดสินใจ
ลาออกจากบริษทัเอกชน หลังจากทำงานมาได 5 ป มาทำงานเปนคนงานอยใูนโรงผลิต
ปุยเปนเวลา 2 ป เพ่ือหาประสบการณ กอนท่ีจะออกมาต้ังบริษัทผลิตปุยอินทรีย
ขนาดยอมในพืน้ที ่3 จงัหวัดชายแดนภาคใต รวมกับพรรคพวกทีเ่ปนชาวมสุลมิ

คงกระพันเริม่จบัธรุกจิขายปยุอนิทรยีเพราะคิดวาด ีและเปนชวงท่ีเกษตรอนิทรีย
กำลงัตืน่ตวั แมจะไมมโีรงงานเปนของตวัเอง แตก็ใชวิธีคาขายแบบรับมาขายไป โดย
ไมมคีวามร ูการดนัทุรงัขายสนิคาท่ีคณุภาพไมได เพราะไมมเีทคโนโลยี ทำใหสญูเงิน
ไปกวา 10 ลานบาท

“ตอนน้ันตองบอกวาเปนชวงท่ีจังหวะชีวิตพลิกผัน และเดินหนา
ไปแบบไมมีแบบแผน อะไรที่ใครวาดีก็ทำตามหมด โดยท่ีไมมีความรู
ผลสุดทายก็ขาดทุน บริษัทท่ีตั้งใจไวก็ไมสำเร็จ”

เหตุการณทีเ่กิดข้ึนทำใหเขากลับมาทบทวน หาความรเูพ่ิมเตมิ เพ่ือท่ีจะตัง้หลกั
แลวคอยกาวใหม ความรูที่ไดจากหลักสูตรการจัดการนวัตกรรม ที่มหาวิทยาลัย
รามคำแหงรวมกับสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. ได
จดุประกายใหเขาตัดสนิใจลกุขึน้เดินอกีคร้ังหน่ึง แตคราวน้ีเปนการเดินท่ีมแีบบแผน

เขาตัดสนิใจเชาโรงงานรางท่ีจงัหวัดกาญจนบุร ีดวยเงินท่ีเหลือตดิตวัอยเูพียง 4
หมืน่บาท โดยพัฒนานวัตกรรมทีไ่ดจากองคความร ูของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสรุนารี
และ สนช. ชวยสนับสนุน ในการวิเคราะหทดสอบประสิทธิภาพ รวมกับสำนักวิชา
เทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ทำใหเกิดผลิตภัณฑใหมที่มี
ความเปนไปไดในเชงิธุรกิจ และขยับขึน้มาเปนบรษิทัเอกชนรายท่ี 7 ของประเทศไทย
ที่ไดรับการรับรองมาตรฐานการผลิตปุยอินทรีย และขึ้นทะเบียนปุยชีวภาพจาก
กรมวชิาการเกษตร เพ่ือจำหนายปยุอนิทรยีเปนรายแรกของประเทศไทย
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“หัวใจสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมอยู ท่ีกระบวนการผลิตที่ได
คุณภาพ ท้ังในเรื่องวัตถุดิบและเครื่องจักรท่ีใช โดยทุกขั้นตอนสามารถ
ตรวจสอบไดและอยูภายใตการควบคุม”

ประกอบกบัชวงเวลาน้ันนโยบายของรฐับาลไมเอือ้ใหนำเขาสารเคมแีละปยุเคมี
ทำใหปุยอินทรียขายดีมาก เพียง 1 ป สามารถฟนธุรกิจใหกลับมายืนไดอยางมั่นคง
ซึง่เขามองวาความสำเรจ็ทีเ่กิดขึน้เปนผลมาจากการใชหลกัการบรหิารนวัตกรรมเขามา
พัฒนาธุรกิจ

“จากที่เปนหน้ี 10 ลาน 2 ป ผมใชหน้ีหมด สามารถขยายโรงงานและ
ขอรบัการสนับสนนุโครงการนวัตกรรมอยางตอเนือ่ง ไมใชวาไดโครงการแรก
แลวเลิกทำ ผมกลาพูดไดวาสำเร็จไดเพราะมีหนวยงานราชการเปนพ่ีเลี้ยง”

ปญหาเพล้ียกระโดดระบาดในนาขาว ทำใหประเทศไทยเสียหายกวาแสนลานบาท
ซึง่วิธีแกโดยปกติจะใชวิธีการไถกลบและฉีดสารเคมี แตนวัตกรรมทำใหพบวิธีการใหม
คอื ใชเชือ้ราขาว บราวาเรียกำจัดเพล้ียกระโดดในนาขาว เพียงแคปเดียวบริษทัมยีอดขาย
ถึงรอยลาน จากการมองวิกฤติเปนโอกาสและใชนวัตกรรมเขามาบริหารจัดการ

ปจจุบันภูธนเกษตรอุตสาหกรรมยังคงเดินหนาพัฒนานวัตกรรมอยางตอเน่ือง
ไมวาจะเปนปยุชีวภาพกลมุฮอรโมน สารปราบศัตรพืูช เช้ือราขาวกำจัดเพล้ีย เช้ือกลมุ
จุลินทรียอาดา 1-4 จุลินทรียยอยฟาง บีทไีฮบริทกำจัดหนอนใยผัก ปุยน้ำไคโตซาน
โดยในชวง 5 ปที่ผานมาบริษัทมีผลิตภัณฑที่หลากหลายไมต่ำกวา 70 ชนิด เพ่ือ
สนบัสนนุปจจยัการผลิตเกษตรอินทรียแบบครบวงจร

คงกระพันบอกวา แมการทำนวัตกรรมจะมคีวามเสีย่ง และไมมอีะไรที ่100% แต
ในเชิงพาณิชย ภาคธุรกิจสามารถขับเคล่ือนไปได ในสวนของตัวเขาเองยังไมหยุดย้ัง



เกษตรรอยลาน 

อยแูควันน้ี เพราะผลงานของคนไทย เทคโนโลยีของคนไทย ยังมอีกีมากท่ีอยใูนสถาบัน
อดุมศกึษา ซึง่ไมแพเทคโนโลยีจากตางชาติ

ดานการลงทนุบรษิทัใสเงินวิจยัรอยละ 10 จากรายได และพัฒนาโรงงานรอยละ
20 สรางโรงงานใหมรอยละ 70 จากวันน้ีไปอกีป 3 ขางหนาจะกาวสกูารพฒันาอยาง
ไมหยุดย้ัง เพ่ือรองรบักระแสอนิทรยีทีต่ืน่ตวัในประเทศไทย

“ผมเชื่อมั่นวาวันน้ีมีความตองการปจจัยการผลิตเกษตรอินทรีย
ท่ีมีมาตรฐาน ยอมรับได ไมใชยาผีบอกที่ไมมีวิชาการรองรับ ไมมีความลับ
ในโลกถาคุณเปนของจริงและของดี”

ปจจบุนัภูธนเกษตรอุตสาหกรรมผลติสนิคาจำหนายในประเทศรอยละ 70 และ
สงออกรอยละ 30 ใหกับบรษิทัยักษใหญในกลมุอาเซียน เชน มาเลเซีย กัมพูชา อนิโดนีเซีย
ตลอดจนมคีวามสนใจจากตางประเทศท่ีตองการรวมทุนต้ังโรงงานผลิตปยุอินทรีย
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แตอยางไรก็ตาม ตวัเขาเองกลับอยากเห็นภาพความสำเร็จของการใชปยุอินทรีย
ทดแทนปยุเคมีเกิดข้ึนในประเทศกอน เพ่ือทีจ่ะสรางความเขมแขง็และความพรอมใหกับ
ประเทศ กอนทีจ่ะขยายฐานการผลิตออกไปยงัตางประเทศ

คงกระพันกลาวท้ิงทายวา วันน้ีประเทศไทยมีศกัยภาพเปนศูนยกลางดานปจจยั
การผลติเกษตรอนิทรยีในระดบัอาเซยีน โดยประเทศไทยสามารถขึน้เปนเบอร 1 ในเรือ่ง
เทคโนโลยีดานเกษตรอนิทรยีได และในอนาคตหากคดิจะทำเกษตรอนิทรีย อยากให
คดิถึงภธูนเกษตรอตุสาหกรรมในฐานะตนแบบทีล่องผดิลองถกูมากอน
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ดร. ระพพีนัธ แดงตนักี

“มงุ” อนุใจ

ความสำเร็จของธุรกิจนวัตกรรมไมจำเปน
ตองสรางสิง่ใหมเสนอไป เพียงแตตอยอดสิง่ทีม่ี
อยเูดิม ใหล้ำหนาคแูขงขนัไปอกีกาวหน่ึง ความสำเรจ็
ของ “บรษัิท บางกอก เบดเนท็ อารแอนดดี

มารเกต็ต้ิง จำกดั” กับนวัตกรรมมงุไลยุง เปน
อกีหน่ึงตนแบบใหกับธุรกิจเอกชนรายอ่ืน

“ศุภไช แพรพีรกุล” นักธุรกิจผลิตมุง
สงออก เขามารับชวงกิจการของครอบครัว แตสิง่
ที่เขามุงมั่นไมใชแคขยายตลาดสินคาใหไปได
กวางข้ึน แตเปนการพัฒนาสนิคาใหมคีณุสมบตัิ
พิเศษ โดยเติมสารกำจดัยุงลงในเสนใย

บรษิทับางกอกเบดเน็ทฯ เติบโตอยใูนสาย
การผลิตเคมีภัณฑและผลิตมุงเพ่ือการสงออก
การไดจับคูพัฒนานวัตกรรมมุงไลยุงกับ “ดร.

ระพพีนัธ แดงตันกี” จากศูนยวิจยัอุตสาหกรรม
นาโนและไบโอพลาสติก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

พระจอมเกลาพระนครเหนือ (มจพ.) ในฐานะผเูชีย่วชาญดานการประยุกตใชเทคโนโลยี
นาโน กลายเปนจดุเร่ิมตนของการเติมนวัตกรรมใหกับสนิคาเดิม

ศุภไชมองวา โอกาสและชองทางการตลาดมีแนวโนมท่ีดี ผูรับซื้อมุงรายใหญ
คือ องคการอนามัยโลก และองคกรเช่ียวชาญเฉพาะดานมาลาเรีย ซึ่งแตละปจะใช
งบประมาณจดัซือ้มงุเพ่ือแจกจายใหกับประเทศกำลงัพัฒนามากกวา 750 ลานบาท

ศุภไช แพรพรีกุล



“มุง” อุนใจ 

ตอป ขณะท่ีทัว่โลกมปีรมิาณความตองการไมนอยกวา 100 ลานหลงัตอป
โครงการ “มงุกำจัดยุงและหนวงการติดไฟในเชิงพาณชิย” จงึไดเร่ิมตนข้ึนจาก

การสนับสนนุจากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ ผานกลไก “นวัตกรรมดี...ไมมดีอกเบ้ีย”

“โจทยวิจัยมาจากอุตสาหกรรม ท่ีตองการผลิตมุงสงออกท่ีมี
ประสิทธิภาพไลยุง ซึ่งขณะนั้นยังไมมีใครทำ เราจึงไดใชความถนัดจาก
ประสบการณดานการวิจัยพอลิเมอรและสารนาโน เพื่อปรับปรุงวิธีการผลิต
มุงท่ีมีประสิทธิภาพไลยุงขึ้นมาไดสำเร็จ”

กวาจะมาเปนมงุไลยุงไดอยางท่ีตัง้ใจ ตองใชเวลาวิจยัถึง 2 ป เพ่ือใหไดสารท่ีมี
ความเขมขนสงู เคลือบลงบนเสนใยดวยเทคนิคพิเศษ ซึง่ตองมัน่ใจดวยวาสารดงักลาว
องคการอนามัยโลกจะยอมใหใชไดในปริมาณท่ีเหมาะสม เพ่ือไมใหสงผลกระทบ
ตอสขุภาพของผใูช

นักวิจัยรูวามีสารเคมีตัวหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมในการไลยุง และองคการ
อนามัยโลกยอมรับในความปลอดภัย อกีท้ังเปนสารสังเคราะหทีม่โีครงสรางเลยีนแบบ
สารสกดัไลยุงจากธรรมชาต ิซึง่ไมทนตอการซกัลาง งานวิจยัจงึเริม่ตนจากการนำสารเคมี
กำจัดยุงมาเคลือบลงบนเสนใย ลองผิดลองถูก จนกระท่ังสามารถพัฒนาเทคโนโลยี
การผสมโดยใชสารตัวกลางชวยยึดตดิหรอืมาสเตอรแบทซลงบนเสนใยไดสำเร็จ

โดยสารสงัเคราะหนี ้จะออกฤทธิท์ำใหยุงเปนอมัพาตทันทีทีเ่กาะหรือสมัผสัสาร
จงึเห็นความเปนไปไดทีจ่ะเคลือบสารกนัยุงลงบนเสนใยมงุประเภทพอลิเมอรและไนลอน

นกัวิจยับอกวา สารท่ีเลือกใชไลยุงน้ันเปนสารสังเคราะหทีม่อีนภุาคเล็กมากระดับ
นาโนทำใหเขาสเูสนใยไดด ีทนตอการซักได 20 ครัง้ และปริมาณสารท่ีใชยังอยใูนระดับ
ปลอดภยัตามมาตรฐานท่ีองคการอนามัยโลกกำหนด เพียงแตสงกล่ินท่ีไมพ่ึงปรารถนา
กับยุงและแมลง
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 นอกจากน้ียังไดเติมสารหนวงไฟ เพ่ือปองกันการติดไฟ โดยเสนใยพลาสติก
ทีน่ำมาถักทอเปนมงุ จะมคีณุสมบตัหินวงไฟนานถึง 5.4 วินาที นัน่แสดงวามงุจะไมเปน
เช้ือไฟช้ันดีขณะเกิดเพลิงไหม

ผูบริหารบางกอกเบดเน็ทฯ มั่นใจวา มุงยังคงเปนสินคาท่ีมีความตองการและ
ขาดแคลนกวา 100 ลานหลังตอป โดยความตองการสวนใหญอยูที่ประเทศคองโก
ไนจเีรีย เคนยา เอธิโอเปย และอกัูนดา แมประเทศเหลาน้ีจะไมมกีำลังซือ้ แตก็ยังไดรบั
ความสนับสนนุจากประเทศท่ีพัฒนาแลวในรูปของการบริจาค

 นวัตกรรมมงุนาโนไลยุง จะเปนเสนทางท่ีทำใหบริษทัไทยไดกาวเขาไปเปนหน่ึง
ในบรษิทัผผูลติมงุไลยุงในตลาดโลก ซึง่มเีพียงไมก่ีบรษิทั สวนใหญมาจาก 5 ประเทศ
ไดแก เดนมารก ญ่ีปนุ อเมริกา เยอรมนี และอังกฤษ ซึง่ท้ัง 5 ประเทศน้ีไมมโีรงงานผลิต
เปนของตวัเอง ในขณะท่ีปจจบุนัท่ัวโลกมีเพียงบรษิทัเหลาน้ีเทาน้ัน ทีผ่ลติมงุปองกัน
มาลาเรียผานมาตรฐานขององคการอนามัยโลก



“มุง” อุนใจ 

“ในการผลิตมุงของประเทศพัฒนาแลว สวนใหญเริ่มตนจากการพัฒนา
เทคโนโลยี แลววาจางใหประเทศกำลังพัฒนาดำเนินการผลิตใหดวยคาแรง
ราคาถูก แมกระท่ังเดนมารกซ่ึงเปนผคูรองตลาดมงุกันยุง ยงัอาศยัเวยีดนาม
เปนฐานการผลิต โดยท่ีไมมีโรงงานเปนของตัวเอง”

ปจจุบันบางกอกเบดเน็ทฯ ทดลองทำตลาดมุงนาโน โดยผลิตภายใตแบรนด
“ไทเกอร” จำหนายในราคาหลังละ 370 บาท กอนที่จะขยายผลดวยเงินลงทุน 37
ลานบาท เพ่ือผลิต 100 ลานหลังสำหรับสงไปยังประเทศโลกท่ี 3 รวมถึงประเทศ
ในภูมภิาคเอเชีย ซึง่มคีวามตองการมงุกันยุงเชนกัน

“ไทเกอร” เปนแบรนดมงุไลยุงท่ีจะวางตลาดในไทย ขณะท่ี “COZYNET-LIFE”
เปนแบรนดสำหรับการสงออก โดยหลังจากท่ีมงุตวัอยางผานการทดสอบประสิทธิภาพ
จากหองปฏบิตักิารของประเทศฝร่ังเศสแลว จะสามารถผลิตและจำหนายภายใตกำลัง
การผลิต 3-4 แสนหลังตอเดือน

ในขณะท่ีนกัวิจยัมองวา อปุสรรคทางการตลาดของผลติภณัฑมงุไลยุง คอืตอง
ทำการทดสอบตามกฎเกณฑขององคการอนามัยโลก ซึง่ใชตนทุนท่ีคอนขางสูงและอาจ
เปนปญหาสำหรับธรุกจิขนาดเลก็ ซึง่การทดสอบมคีาใชจาย อกีท้ังตองทดสอบในพืน้ท่ี
ทีม่กีารระบาดของเชือ้มาลาเรยีเปนเวลา 3 ป เพ่ือเก็บผลวเิคราะห ถึงจะมโีอกาสขายได
ในตลาดทีใ่หญขึน้

อยางไรก็ตาม ศุภไช มั่นใจวาคุณสมบัติที่โดดเดนของมุงไทเกอร ทำใหมั่นใจ
ไดวาสวนแบงในตลาดใหญอยางแอฟริกาไมนาจะไกลเกินเอ้ือม โดย ณ วันน้ีไดเร่ิม
ทำตลาดกับองคกรการกุศล หนวยงานภาครัฐ พรอมทั้งสงออกสินคาไปยังประเทศ
อาเซยีน ซึง่เปนตลาดทีท่ำรายไดใหกับบรษิทัมากพอ

ดร. ระพีพันธ มองวา จดุเร่ิมตนของการทำนวัตกรรมอาจตองมองจากพ้ืนฐานของ
ธุรกิจเดิมทีม่อีย ูนวัตกรรมมีจดุเดนคือสามารถเขาไปเสริมธุรกิจเดิมใหมผีลติภัณฑที่
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หลากหลาย ตอบสนองความตองการของตลาดไดมากข้ึน ในขณะท่ีการเร่ิมทำธุรกจิใหม
อาจเปนเร่ืองยากท่ีจะเปล่ียนแปลง

“วันน้ีการทำงานวิจัยไดเปลี่ยนไปจากเดิม โดยหาทางเชื่อมโยงกับธุรกิจ
ใหไดมากข้ึน หนวยงานภาครัฐพรอมใหการสนับสนุน ในขณะที่เอกชนเริ่ม
ใหความสนใจทำนวัตกรรม แตปญหาคือเอกชนมักตองการงานวิจัยท่ี
เห็นผลเร็ว เพราะการตลาดเปนสิ่งท่ีรอไมได”

เขามองวา เม่ือเออีซีเปดสิ่งท่ีจะตองรุกคืบไปกอนคือการตลาด และคอยตาม
ไปดวยนวัตกรรม แตสิง่ทีเ่ขาอยากเห็นในอนาคตคอืการท่ีเอกชนเปดใหนกัวิจยัเขามา
ศึกษาจุดออนในธุรกิจ เพ่ือมองหาไอเดียพัฒนาไปดวยกัน ไมใชวาธุรกิจเดินหนาตอ
ไมไหวจงึคอยหนัมามองหานวตักรรมอยางท่ีเปนอยใูนปจจบุนั โดยเขายืนยันวาการทำ
นวัตกรรมใชทนุไมมาก เพราะผลผลิตสวนใหญมาจากวัตถุดบิภายในโรงงานเปนหลัก

ทั้งน้ี ในอนาคตตัวนักวิจัยเองยังคงมองถึงการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเน่ือง
โดยจับคกัูบเอกชน ทำงานวิจัยท่ีเห็นตรงกัน สำหรับ ดร.ระพีพันธ วันน้ีไดขยับไปศกึษา
เสนใยชนิดอืน่ท่ีมศีกัยภาพในการเติมสารนาโนเพ่ือเพ่ิมคณุสมบตัพิิเศษ เชน มงุลวด
กันยุง หรือแมแตถุงขยะท่ีทำจากพลาสติกเคลือบสารไลมดแมลง ซึ่งเขามองวาเปน
อกีหน่ึงผลติภณัฑทีน่าสนใจ

 ในขณะที่บางกอกเบดเน็ทฯ ไดมองถึงการพัฒนาส่ิงทออื่นๆ ใหมีคุณสมบัติ
ปองกนัยุง เชน ผามาน รวมถงึผาท่ีใชตดัเย็บเครือ่งแตงกายของพนักงานรักษาความ
ปลอดภยั จวีรพระกันยุง เพ่ือเปนผลติภัณฑนวัตกรรมเพ่ิมเตมิในอนาคต





 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

ไทย “โซลูชัน่”

การนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช
ในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลถือเปน
เครือ่งมอืสำคญัท่ีจะชวยใหเกิดประสทิธิภาพสูงสดุ
ในการบริหารงานภายในองคกร ดงัจะเห็นไดจาก
ตัวอยางองคกรท้ังภาครัฐและเอกชน ทั้งขนาด
ใหญและขนาดเล็ก ที่มีการนำระบบซอฟตแวร
มาประยุกตใชในการบริหารทรัพยากรบุคคลของ
องคกรมากขึน้

จากประสบการณการบริหารงานภายใต บรษิทั ไพรซวอเตอรเฮาส คเูปอรส จาํกัด
ผใูหบรกิาร Outsource ซอฟตแวรบรหิารงานบุคคล HR และ Payroll ใหกับองคกร
ขนาดใหญภายในประเทศมาอยางตอเน่ือง “สุนทร เดนธรรม” ตัดสินใจแยกตัว
จากบริษทัแมเพ่ือออกมารบังานเองในช่ือ บรษิทั ฮวิแมนิกา จำกัด

“ตอนนั้นเรามองแตเพียงวา บริษัทไมไดเปนผูชำนาญในการพัฒนา
ซอฟตแวร การซ้ือลิขสิทธิ์ซอฟตแวรจากตางชาติมาใหบริการภายในประเทศ
โดยอาศัยประสบการณทำหนาท่ีคัดเลือกและปรับซอฟตแวร ท่ีมีอยูให
เหมาะสมกับการใชงาน ซึ่งนาจะเปนหนทางท่ีดีกวา”

มมุมองดงักลาว ทำใหฮวิแมนิกาดำเนินธุรกิจในชวงตนโดยยึดนโยบายเดิมของ
บรษิทัตางชาติ คอื อาศัยความเปนพันธมิตร ใชซอฟตแวรจากตางประเทศ โดยไมมี
ความคิดท่ีจะพัฒนาซอฟตแวรเปนของตัวเอง ฮวิแมนิกาดำเนินธุรกิจลกัษณะน้ีตอเน่ือง

สนุทร เดนธรรม



ไทย “โซลูชั่น” 

มากวา 3 ป จนมาถงึชวงเวลาท่ีทำใหบรษิทัไดเริม่กลบัมาทบทวนยทุธศาสตรการทำงาน
เปนของตวัเอง

สนุทรบอกวา เมือ่เรากลบัมาทำแผนธรุกจิ ก็ไดตระหนักถึงปญหาใหญทีเ่จอ คอื
ซอฟตแวรจากตางประเทศท่ีเก่ียวกับการประมวลผลเงินเดือน ไมไดมาจากตัวเงินเดือน
อยางเดียว แตมปีจจยัอ่ืนๆ เขามาเก่ียวของ เชน เง่ือนเวลา การทำโอท ีเงินก ูสวสัดกิาร
ระบบภาษี และระบบประกันสงัคม ทีจ่ะตองนำกลบัเขามารวมในข้ันตอนการคำนวณ
รายไดในแตละเดือน ซึง่ปจจยัเหลาน้ีมคีวามแตกตางกันไปตามขอปฏบิตัแิละกฎหมาย
ของแตละประเทศ

“ซอฟตแวรตางประเทศไมไดมีครบท้ังหมด หรือไมก็มีกระบวนการทาง
ขอกฎหมายท่ีเก่ียวของกับงานบริหารบุคคลท่ีตางจากประเทศไทย หากจะนำ
มาใชตองปรับซอฟตแวรคอนขางมาก ทำใหธุรกิจมีตนทุนสูง”



 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

นอกจากน้ี ระบบซอฟตแวรบรหิารงานบุคคลท่ีตดิตัง้ใชงานในองคกรขนาดใหญ
สวนมากเปนการนำระบบซอฟตแวรจากตางประเทศมาประยุกตใชในระบบงานของ
องคกร เชน ระบบวางแผนทรัพยากรทางธุรกิจขององคกร หรือ Enterprise Resource
Planning (ERP) ซึ่งมีจุดเดนในเรื่องของเสถียรภาพและการแลกเปล่ียนขอมูลกับ
ระบบงานอ่ืนๆ ทีม่มีาตรฐานเดียวกัน แตมีขอเสียในดานตนทุนการติดต้ังใชงาน ทัง้น้ี
คาใชจายหลักของการติดตั้งใชงานระบบซอฟตแวรจากตางประเทศรอยละ 15-30
เปนคาลิขสทิธซึง่เปนเงินท่ีออกไปตางประเทศ

ดวยเหตุนี ้สนุทรจึงไดตดัสนิใจหันมาพัฒนาซอฟตแวรเอง ในขณะท่ีการพัฒนา
ซอฟตแวรมไีดหลายสเกล มทีัง้แบบรบัจางเขียนซอฟตแวรเพ่ือวตัถุประสงคบางอยาง เชน
เพ่ือแกปญหาระบบบริหาร เก็บประวัติลูกคา ประวัติการกูเงิน ซอฟตแวรมีลักษณะ
เปนจดุๆ เอาไปเช่ือมกบัระบบอืน่ ซึง่ซอฟตแวรลกัษณะน้ีใชเวลาไมนานในการพัฒนา
ฮิวแมนิกาเลือกท่ีจะพัฒนาซอฟตแวรขนาดใหญ ที่สามารถรองรับระบบงานหลาย
รปูแบบและสามารถเชือ่มโยงกบัระบบ ERP ทีไ่ดรบัความนยิมในทองตลาดได



ไทย “โซลูชั่น” 

“การทำซอฟตแวรขนาดใหญไมงาย ฮิวแมนนิกาลองผิดลองถูกตั้งแต
การเขียนเฟรมเวิรคซ่ึงเปรียบเสมือนกับฐานรากของซอฟตแวร ท้ังแกท้ิง
ทำใหม พัฒนามากวา 10 เวอรชั่น เพราะเชื่อวาถาเฟรมเวิรคดี การตอยอด
พัฒนาข้ึนไปเรื่อยๆ จะทำใหซอฟตแวรมีความยืดหยุน และเสถียรเม่ือนำไป
ใชกับองคกรขนาดใหญได”

สนุทรใชเวลากวา 6-7 ป เริม่ทำนวัตกรรม “Humatrix ระบบซอฟตแวรบรหิาร

งานบุคคล” โดยไดรับการสนับสนุนจากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ ภายใตกลไก
การสนับสนนุโครงการ “นวัตกรรมดี...ไมมดีอกเบ้ีย”

ทั้งนี้ Humatrix มีตนทุนการผลิตและตนทุนการจัดจำหนายท่ีต่ำกวา หาก
เปรยีบเทียบกับผลติภัณฑคแูขงท่ีมคีณุสมบตัใินระดับเดียวกัน โดยไดใหบรกิารซอฟตแวร
กับองคกรขนาดใหญ ทีม่พีนักงานต้ังแตหลกัรอยไปถงึหลกัหมืน่ เชน ไมเนอรกรปุ สถาบนั
การเงิน ซเีกท ยูนลิเิวอร บางกอกแอรแวย และ ปตท. คาปลีก เปนตน

“ตอนนี้เราผานจุดท่ีสงสัยวาทำไดหรือไมไดมาแลว Humatrix ผาน
การพิสจูนวาเชือ่ถอืไดไมแพซอฟตแวรระดับโลก เพราะหากเกิดความเสยีหาย
ตามมา น่ันหมายถึงการหยุดงานประทวง ฟองรอง ซึ่งจะสงผลถึง
ภาพลักษณของลูกคา”

ผลจากการทำนวัตกรรมสงใหฮวิแมนิกาข้ึนแทนเปนอนัดับ 1 มมีารเก็ตแชรใหญ
ทีส่ดุในประเทศไทย โดยในอนาคตบริษทัไดมองถงึการขยายตลาดไปในอาเซียน เชน
มาเลเซีย สงิคโปร ญ่ีปนุ ซึง่อยรูะหวางการมองหาพันธมิตรในตางประเทศ เพ่ือเขามา
สนบัสนนุในขัน้ตอนการขยายตลาด และอยรูะหวางการพัฒนาปรบัซอฟตแวรเพ่ือให
เหมาะสมสำหรับใชในประเทศน้ันๆ
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“Humatrix มีจุดเดนอยูท่ีเขาใจปญหา ขอเสีย หรือจุดออนของ
ซอฟตแวรตางชาติท่ีไมยืดหยุนพอสำหรับกฎหมายในประเทศอ่ืน โดยเฉพาะ
ประเทศไทยและประเทศในเอเชีย ซึ่งพบปญหาเดียวกัน”

สุนทรบอกวา ทุกประเทศจะมีซอฟตแวรบริหารจัดการคาตอบแทน/คาจาง
พนักงาน (payroll) เปนของตวัเอง เปนซอฟตแวรขนาดเล็กท่ีไมสามารถนำมาใชงาน
ในระบบบริหารทรัพยากรบุคคลในองคกรขนาดใหญที่มีสำนักงานสาขาอยูในหลาย
ประเทศได จึงตองการความรวมมือในลักษณะของพันธมิตรในการรวมพัฒนาระบบ
Payroll ทีส่ามารถใชรวมกนัได

“สิ่งท่ีเรามองในขณะนี้คือ การเจรจาถึงความตองการของลูกคาเพื่อ
ปรบัซอฟตแวรใหดีท่ีสดุในประเทศเหลาน้ัน ตราบใดทีค่แูขงของเราเปนบริษทั
ยักษใหญระดับโลก รวมถึงแขงขันกับซอฟตแวรทองถิ่นของประเทศนั้นๆ
สิ่งท่ีเตรียมพรอมคือ ตองเกงและราคาถูกดวย”

อยางไรก็ตาม แมซอฟตแวรทีพั่ฒนาข้ึนจะเปนท่ีรจูกัในตลาด แตการสรางสรรค
นวัตกรรมยังคงเดินหนาอยางตอเน่ือง

เขาบอกวา วันน้ีฮวิแมนิกาไดแยกทีมทำงาน โดยมีทมีพัฒนาเขามาดูเร่ืองการ
ตอยอด พัฒนาเพ่ิมเติมจากสิง่ท่ีมอียไูปยังเทคโนโลยีใหม ไปยังความตองการใหมๆ  เชน
โมบาย สมารทโฟน แท็ปเลต ที่เร่ิมเขามามีบทบาทมากข้ึน สวนอีกทีมหน่ึงคือ ทีม
ทีน่ำซอฟตแวรในเวอรชัน่ท่ีมอียไูปพัฒนาใหกับลกูคา

ในเรือ่งการวิจยัและพัฒนาตอยอด บรษิทัมทีมีงานทัง้สิน้ 200 คน สวนใหญเปน
โปรแกรมเมอร และเจาหนาท่ีใหคำปรกึษา ออกแบบคณุสมบตั ิหรอืคณุลกัษณะของ
ซอฟตแวรทีด่ขีึน้เร่ือยๆ



ไทย “โซลูชั่น” 

“ตอนนี้เราอยูในขั้นตอนปรับซอฟตแวรใหมีขนาดเล็กลง เพื่อรองรับ
การใชงานกับบริษัทภายในประเทศท่ีมีขนาดไมใหญนัก เพื่อขยายตลาดให
กวางมากข้ึน”

สนุทรยอมรับวา ปญหาของตลาดเล็กคือ ความพรอมและความเขาใจ ตลอดจน
ปญหาดานงบประมาณ ซึง่เขามองวาไมนาจะมีอะไรยากเกินหากสามารถผานงานใหญ
ไดแลว การยอซอฟตแวรใหมขีนาดเล็กลง เร็วข้ึน ใชงานงายข้ึน และไมแพง เปนโจทย
ทีบ่ริษทักำลังทำ

อยางไรก็ตาม อุปสรรคสำคัญของธุรกิจไอทีที่เปนอุตสาหกรรมใหมสำหรับ
ประเทศไทย คือ คาใชจายดานบุคลากรซึ่งยังเปนตนทุนสำคัญท่ีสูงไมแพคาลิขสิทธ์ิ
การนำเขาซอฟตแวร นอกจากน้ี ยังมีปญหาจากคนภายนอกท่ีไมไดคลุกคลีอยูใน
แวดวงไอที ทีย่งัไมมัน่ใจและไมกลาท่ีจะลงทนุในตัวสนิคาประเภทไอที เน่ืองจากสนิคา
ไอทนีัน้จบัตองไมได



 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

“ฮิวแมนิกา ยังมีจุดออนกับการเปนบริษัทคนไทยหนาใหมในวงการ
ซอฟตแวร ลูกคายังไมรูจักชื่อ อีกท้ังมีจุดออนดานการประชาสัมพันธ เพราะ
ท่ีผานมาเนนแตพัฒนาซอฟตแวรอยางเดียว”

ทัง้นี ้คาดวาในป พ.ศ. 2557 บรษิทัจะพรอมรกุตลาดมากขึน้ โดยเนนไปทีก่าร
ประชาสัมพนัธสรางแบรนดฮวิแมนิกาใหเปนท่ีรจูกั และแบงงานบริการอยางชดัเจน โดย
บรกิารระบบอยใูนประเทศเปนหลัก สวน Humatrix จะเปนซอฟตแวรเพ่ือการสงออก

“ตอนนีเ้ราผานหลกัรอยลานมาแลว และกำลังมองไปถงึเปาหมายท่ีหลักพันลาน
ผมเชือ่วางานบริการนอกประเทศเราไมสามารถตอสกัูบผใูหบรกิารในทองถิน่ได แตสิง่ท่ี
จะทำตลาดไดคอืซอฟตแวรเสรมิ ทีส่รางรายไดจากคาลิขสทิธ์ิ”

สนุทรท้ิงทายวา นวัตกรรมไมจำกัดแคเทคโนโลยี แตเปนไดทัง้ในมมุการบริหาร
ในเชงิรปูแบบธุรกิจ Business Model Innovation ซึง่ปจจบุนัมกีารพูดถึงมาก เขามองวา
เปนเร่ืองทีค่นไทยตองใหความสำคญั สนใจทีจ่ะเรียนร ูและปรับตวั

“คนไทยสนใจตั้งธุร กิจซอฟตแวร ไมนอย เพียงแตถา ยังไม มี
ประสบการณมากพอ จะมีปญหาคือทำใหโตและยั่งยืนไดยาก นอกจากน้ี
การทำธุรกิจไมไดมีเพียงดานเดียว ตองมองใหรอบดาน ปญหาใหญคือสภาพ
คลองทางการเงิน ตองมองใหออกวาลกูคาคือใคร อะไรทีต่องผูกมัดลูกคา
เอาไวใหได เปนตน”
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เมด็เงินจาก “ขยะ”

“ขยะ” ทีส่ายตาคนท่ัวไปอาจมองวาไมมคีา
และเปนอกีหน่ึงปญหาส่ิงแวดลอมทีต่องจัดการ
อยางเรงดวน แตใครจะรวูา จดุเร่ิมตนจากขยะ
สามารถทำเงินใหกับเจาของธุรกิจทีค่ดิตาง และ
เห็นชองทางสรางรายไดจากนวัตกรรมกำจดัขยะ
ไดถึงรอยลาน ในขณะท่ีหลายคนยังมองไมถึง

“นพดล โปธิตา” เจาของธุรกิจนวัตกรรม
“เตาเผาขยะ” จากบริษทั เชียงใหม เอ็นไวรอนเมนท

โปรเทค จำกัด เลาวา จดุเริม่ตนของธุรกจิมาจากแนวคดิการจดัการขยะ ดวยกระบวนการ
กำจัดทีม่ปีระสิทธิภาพ มากกวาวิธีการฝงกลบซ่ึงปจจบุนัยังไมใชคำตอบ

“ปริมาณขยะในชวงปกติท่ีมีมากถึง 14 ลานตันตอป สวนทางกับ
ศักยภาพในการกำจัดขยะท่ีในปจจบุนัอยท่ีู 6-7 ลานตนัตอวนั ขยะจงึยังเปน
ปญหาใหญของสงัคมไทย”

เขากลาวและบอกวา ในชวงเวลาปกติคนเราผลติขยะเฉล่ียคนละคร่ึงกิโลกรัมตอ
วัน โดยภาระในการกำจัดยังเปนเรือ่งของชมุชน

สิง่ท่ีเขาเห็นหลังจากท่ีไดทำงานรวมกับหนวยงานราชการในระดับจงัหวัด ในฐานะ
ผรูบัเหมากอสรางคือ ปญหาการจัดการขยะซ่ึงเกิดขึน้ในทุกพ้ืนท่ี และเปนจดุเร่ิมตนท่ีเขา
ตดัสนิใจหนัมาจบัธุรกิจเตาเผาขยะ โดยมองวาเปนกระบวนการกำจัดขยะท่ีรวดเร็วท่ีสดุ

แตคำถามท่ีตามมาของระบบกำจดัขยะดวยเตาเผา คอื ปญหามลพิษและความ

นพดล โปธติา



เม็ดเงินจาก “ขยะ” 

สิน้เปลอืงของพลงังานท่ีจำเปนตองใชในการเผาไหม
นัน่เปนเหตุผลทีท่ำใหนพดลลกุข้ึนมาพัฒนานวัตกรรมเตาเผาขยะใหมปีระสทิธิภาพ

และแตกตางจากเตาเผาท่ัวไป
โดยเปาหมายของบรษิทัคอื ผลติเตาเผาขยะท่ีลดมลพษิและเปนมติรกบัสิง่แวดลอม

เพ่ือจำหนายใหกับชมุชน เทศบาล องคการบริหารสวนตำบล ตลอดจนโรงงานอุตสาหกรรม
ทีต่องการจัดการกับปญหาขยะอยางเรงดวน

แมตวัเขาเองจะเติบโตมากบัธรุกจิรบัเหมากอสราง และไมมปีระสบการณดาน
วิศวกรรมมากอน แตมมุมองท่ีตองการเห็นแนวทางการกำจัดขยะ ทีเ่ปนทางออกใหกับ
ชมุชน แทนกระบวนการฝงกลบท่ีเร่ิมรกุเขาไปในพ้ืนท่ีอยอูาศัย อกีท้ังยังสงผลกระทบตอ
ปญหาน้ำเนาเสีย และกอใหเกิดกาซมเีทนท่ียากตอการกำจัด

“ทามกลางการแขงขันของธุรกิจเตาเผาขยะที่สวนใหญนำเขามาจากตาง
ประเทศเกือบทั้งหมด การท่ีผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอมหนาใหม
จะกระโดดขึ้นมาอยูในแถวหนาไมใชเรื่องงาย นอกจากน้ียังไดกลาวย้ำวา
นวัตกรรมคือจุดเปลี่ยนท่ีสำคัญ”



 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

จากความตั้งใจกลายมาเปนจุดเริ่มตนของบริษัท เชียงใหม เอ็นไวรอนเมนท
โปรเทค จำกัด ในป พ.ศ. 2547 ธุรกิจเตาเผาขยะชุมชนขนาดเล็กถือกำเนิดขึ้นจาก
ภูมิปญญาด้ังเดิม ที่อาศัยหลักการเผาไหมตามธรรมชาติ ลักษณะเชนเดียวกับเตา
เคร่ืองปนดินเผาในแบบโบราณ ซึ่งมีขอดีคือทนตอความรอน แตไดดัดแปลงและ
ออกแบบเพิม่เตมิจนกลายเปนเตาเผาขยะท่ีไรมลพษิ

เทคโนโลยีเตาเผาเพ่ือสิง่แวดลอมนี ้ออกแบบใหลดการปลดปลอยกาซพษิ ซึง่เปน
ปญหาใหญของการกำจัดขยะดวยวิธีการเผา โดยนำเทคโนโลยีดักจับฝุน ชุดกรอง
สารพิษใสไวในเตาเผา ตลอดจนกระบวนการเผาท่ีใชอณุหภูมิสงู ทำใหกาซคารบอน-
มอนออกไซดไมหลุดรอดออกไปในอากาศ

“ชวงเวลา 4 ปของการพัฒนา บรษิทัใชเงนิลงทุนไปกวา 10 ลานบาท
กวาท่ีจะเกิดเปนกระบวนการผลิตและสินคาท่ีขายไดในทองตลาด”
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เขากลาวและบอกวา กระบวนการพัฒนานวัตกรรมไมงาย เพราะตองคดิคนใหม
ไมใชวาจะเอาเหล็กมาประกอบเปนเตาเผาแลวจะใชงานไดทนัที ยังมอีงคประกอบอกี
มาก ทัง้ในเรือ่งหลกัการดานส่ิงแวดลอมและความปลอดภยั

ปญหาทางวิชาการเกิดข้ึนไดกับผปูระกอบการรายเล็ก ทีม่แีนวคิดดานส่ิงแวดลอม
แตไมเคยทำวิจยัมากอน ทำใหการสรางนวัตกรรมใหเกิดเปนสินคาใหมมขีัน้ตอนท่ียาก
พอสมควร สำหรบัตวัเขาเอง การตอยอดจากผรูบัเหมามาทำงานคนควา วิจยั เทคโนโลยี
ตองเผชญิกับอปุสรรคจนเกือบถอดใจ

“ความทอถอยเปนเร่ืองปกติ แมจะมีเปาหมายแตวิธีการและเสนทาง
ท่ีจะเดินไปถึงมันไมงาย สิ่งท่ีผูประกอบการตองมองหาคือ เปาหมาย เพราะ
ปญหาและอุปสรรคเปน 2 สิ่งท่ีอยูคูกับการทำธุรกิจ และยากที่จะปฎิเสธ”

กวาจะไดนวัตกรรมเตาเผาขยะระบบการเผาไหมแบบแกสซฟิเคช่ัน มาใชในการ
เผาไหมขยะแทนกระบวนการเผาไหมโดยตรง ไมใชเร่ืองงาย แตผลที่ไดนั้นเกินคาด
เพราะสามารถลดการใชเชือ้เพลงิจากกาซหงุตม โดยอาศยักาซสงัเคราะหจากกระบวนการ
แกสซฟิเคชัน่มาใชเปนเชือ้เพลิงทดแทนในกระบวนการเผา

อีกท้ังระบบท่ีออกแบบใหมีการเผาภายใตอุณหภูมิสูง ทำใหสามารถเผาขยะ
มลูฝอยท้ังเปยกและช้ืนไดอยางรวดเร็ว เกิดกระบวนการการเผาไหมสมบรูณ สวนกาซท่ี
เหลือจากกระบวนการเผาจะเขาสรูะบบกำจดักาซพิษ ดวยระบบการกรองดวยชุดกรอง
เซรามกิส ถานกัมมนัต และใยแกว พรอมระบบไซโคลนประสทิธิภาพสูงเพ่ือใชดกัฝนุ
ละอองกอนปลอยออกสบูรรยากาศและสิง่แวดลอม ตามมาตรฐานกรมควบคมุมลพษิ

“ความรวมมือกับนักวิชาการ การมองหาพันธมิตร คนท่ีมีความรู เชน
นักวิชาการดานสิ่งแวดลอม เทคโนโลยี นวัตกรรม เปนสวนสำคัญในการ
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สรางองคประกอบของเตาเผาขึ้นมาไดโดยใชเวลา 3-4 ป รวมถึงขอใบรับรอง
ในกระบวนการคิดคนผลิตภัณฑ”

เขากลาววา การสนบัสนนุดานเงินทุนและดานวิชาการจากสำนกังานนวัตกรรม
แหงชาติ (องคการมหาชน) หรอื สนช. ชวยทำใหธุรกิจเกิดเปนรปูเปนรางมากข้ึน

“แมเงินทุนดานการวิจัยเปนเงินท่ีไมมีผลตอบกลับ และความเสี่ยง
อยูท่ี 100 เปอรเซ็นต แตถาเรามองธุรกิจวาไปไดและตองไปใหถึง แม
การไปถึงจุดหมายจะตองเหนื่อยแคไหน”

เขามองวา ความเสีย่งมอียใูนทกุธุรกจิ ขึน้อยกัูบวาจะมองอยางไร และทำอยางไร
ใหความเส่ียงลดลงจาก 10 ใหเหลือ 1 สวนวิธีการคือตองคอยๆ แกไขไปทลีะปญหา

“ถึงแมจะตองใชเวลานานในการพัฒนานวัตกรรม แตความสำเร็จที่ได
ถือวาคุมคา วันน้ีเราพอใจในสินคาระดับหนึ่ง เรียกวากวารอยละ 70-80
ไมเชนน้ันคงออกสูสาธารณชนหรือชุมชนไมได แตสิ่งท่ีตองเตรียมพรอม
ในกาวตอไปคือ การคิดตอยอดสรางนวัตกรรมไปเร่ือยๆ”

นพดลกลาวและย้ำวา นวัตกรรมเปนสวนสำคัญในการผลักดันใหเกิดธุรกิจใหม
และตอยอดธรุกจิเดมิ ขึน้อยกัูบทีม่มุมองวาจะใหตอบโจทยออกมาในลกัษณะใด

ในป พ.ศ. 2554 หลงัเกิดเหตุการณน้ำทวม “ขยะ” กลายเปนปญหาใหญทีห่ลายคน
หว่ันวิตก และตางมองหาเทคโนโลยีในการกำจัดขยะส่ิงท่ีตัวเขาเอง และสำนักงาน
นวัตกรรมแหงชาต ิ(องคการมหาชน) มองเหน็ตรงกนั คอืโจทยทีท่าทายของการสราง
นวัตกรรม คอื การนำผลลพัธทีไ่ดไปใชชวยแกไขปญหาท่ีเกิดขึน้
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เขาบอกวา สถานการณน้ำทวมท่ีเกิดข้ึนนับเปนชวงเวลาท่ีเหมาะสมของการสานตอ
แนวคิด จากเตาเผาขยะประหยัดพลังงานและไรมลพิษใหสามารถเคลื่อนท่ีไดใน
คอนเซป็ต “เคลือ่นยายไปหาขยะ โดยท่ีขยะไมตองเคลือ่นทีม่าหาเรา”

โครงการน้ีมชีือ่วา “Mobile Burn” เตาเผาขยะระบบแกสซฟิเคชัน่แบบเคลือ่นท่ี

ซึง่ไดรบัความรวมมอืจากบรษิทั ลอ็กซเลย จำกัด (มหาชน) และสำนกังานนวัตกรรม
แหงชาติ (องคการมหาชน) ที่เขามาชวยสนับสนุนท้ังในรูปแบบท่ีปรึกษาและเงินทุน
อดุหนุนภายใตกลไก “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน”

“นวัตกรรมเปนสิ่งท่ีตองทำอยางคอยเปนคอยไป บางสิ่งบางอยาง
อาจตองรอโชคชะตาและชวงเวลา ถาจงัหวะไมมีก็ไมเกดิ”

เขากลาวและมองวาโอกาสเปนเร่ืองสำคญั แตจะมาถึงหรือไมนัน้ท่ีสำคญัตอง
มองกลมุลกูคาเปนหลกั อยางไรกต็าม ผลจากการพฒันานวัตกรรมอยางตอเนือ่ง นำไป
สกูารออกแบบเพิม่เตมิในสวนระบบการเผาไหมทีส่ามารถรองรบัขยะท่ีมคีวามเปยกช้ืนได
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มากข้ึน รวมถึงระบบเก็บกักความรอนเพ่ือใชในการอนุขยะกอนการเผา เพราะขยะจาก
น้ำทวมมีความชื้นสูงจะแตกตางจากขยะท่ัวไป ตลอดจนมีการออกแบบระบบบำบัด
มลพิษที่กระทัดรัดมากข้ึน สามารถวางท้ังระบบอยูบนรถเทเลอรเพ่ือใหสะดวกตอ
การเคล่ือนยายเตาเผาไปยังจดุพักขยะ

ผลลัพธที่ไดคือ ระบบกำจัดขยะท่ีเปนอีกแนวทางหนึ่งในการชวยเรงรัดแกไข
ปญหาขยะหลังน้ำทวม ขอดีคือชวยลดคาใชจายในการขนสงขยะไปยังบอฝงกลบ
โดยตนแบบเคร่ืองกำจดัขยะระบบแกสซฟิเคช่ันแบบเคล่ือนท่ี มขีนาดกวาง 2.5 เมตร
ยาว 12 เมตร ขนาด 3 ตนั ตอวัน ในการเผาขยะ 1 ครัง้ ใชปรมิาณขยะ 300-500 กิโลกรัม
ตอชัว่โมงขึน้ไป ซึง่ปจจบุนัผลติและจำหนายไปแลวกวา 10 เคร่ือง

นพดลบอกวา ณ วันน้ี พอใจในสินคาในระดับหน่ึง เรียกไดวาประสบความสำเร็จ
หลงัจากท่ีไดตดิตัง้เตาเผาขยะใหกับชมุชนไปแลวกวา 40 แหง ทัว่ประเทศ โดยในอนาคต
บรษิทัยังมองถงึการตอยอด เพ่ือเพ่ิมทางเลอืกใหกับลกูคา ตราบใดทีก่ารฝงกลบขยะ
ยังกอปญหาน้ำเนาเสีย และกาซมเีทนจากการหมักหมมของซากพืชซากสัตว เส่ียงตอ
การระเบิด ซึง่ทุกวันน้ีชมุชนเร่ิมมคีวามตระหนักมากข้ึน

สิ่งท่ีบริษัทนำเสนอใหกับลูกคาคือ ระบบกำจัดขยะท่ีสามารถใชเปนทางเลือก
ใหกับชุมชนไดในระยะยาว โดยไมจำเปนวาจะตองลงทุนมาก แตเปนการเลือกใช
เทคโนโลยีทีเ่หมาะสมกับแตละชมุชน ทัง้ขนาด ความตองการใชงาน ดวยเทคโนโลยีที่
ออกแบบใหมคีวามยืดหยนุพอท่ีจะขยายตอไดในอนาคต ซึง่ท่ีผานมาบริษทัไดทำการวิจยั
รวมกนักับแตละชมุชนเพือ่ทำความเขาใจลกัษณะของขยะและปริมาณ เพ่ือสรางสนิคา
ใหตรงกับความตองการ

“การทำธุรกิจโดยยึดถือความถูกตองตามหลักการและเหตุผล มี
นวัตกรรมเปนองคความรูของตัวเอง ตลอดจนใหความสำคัญกับงานบริการ
ดานการซอมบำรุง จะสรางความโดดเดนใหกับสินคาเม่ือเทียบกับคูแขง”



เม็ดเงินจาก “ขยะ” 

นพดลกลาวดวยความม่ันใจ และบอกวา ในอนาคตบรษิทัมแีผนท่ีจะขยายธุรกิจ
ออกไป เพ่ือรับกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มีการพัฒนาสินคาใหม และเลือกใช
วัสดอุปุกรณทีม่คีณุภาพมากข้ึน โดยใหน้ำหนักกับเงนิลงทนุดานการวิจยัและพัฒนา
อยทูีร่อยละ 10-20 ของกำไร ทัง้นี ้สำหรบัคนทีก่ำลังมองหานวัตกรรมหรอืคดิทำธรุกิจ
นวัตกรรม นพดลไดแนะวา

“อันดับแรกตองมีใจรัก และตองมองวานวัตกรรมท่ีคิดสามารถ
ตอบโจทยสังคมไดหรือไม ท่ีสำคัญคือมุมมอง เพราะการสรางนวัตกรรม
เพื่อธุรกิจตองวางแผนการตลาดและมั่นใจวาจะขายได นอกจากน้ี โจทยยาก
คือคนสวนใหญมักไมตองการเปลี่ยนแปลง ซึ่งสวนทางกับความเปนจริง
ท่ีตองสรางแนวคิดใหม ยอมรับเทคโนโลยี และเตรียมตัวเองใหพรอมรับ
กับตลาดอาเซียนท่ีกำลังเติบโตมากขึ้นในอนาคต”







 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

“บ๊ิก” แต “เบา”

เติบโตในธุรกิจโรงสีขาวมานานหลาย 10 ป
ใครจะคิดวาวันหน่ึง กลุมบริษัท ช.ทวี จะขยับ
ขยายธุรกิจมาจบังานเคร่ืองยนตกลไก จนข้ึนมา
ยืนอยูในแถวหนาในอุตสาหกรรมยานยนตได
สำเรจ็ ประสบการณบวกกับการสรางนวัตกรรม
คอืจดุเปลีย่นท่ีสำคญั

“สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย” กรรมการ
ผจูดัการบรษิทั ช.ทวี เทอรโมเทค จำกดั เลาวา

ภาพของ ช.ทวี ในอดตี คอื ธุรกจิคาขาวของครอบครวั “ทวีแสงสกลุไทย” เจาของธรุกจิ
โรงสขีาวรายใหญในภาคกลาง และภาคอีสาน

แตดวยใจรักท่ีจะเรียนรเูร่ืองเคร่ืองยนตกลไก ทำใหธุรกิจเร่ิมขยับขยาย จากโรงสี
เปดเปนรานอะไหลยนต ใหบรกิารฮารดแวร เครือ่งจกัรโรงสขีาว จนเริม่เปนท่ีรจูกั และ
ไดถูกทาบทามใหเปนตัวแทนจำหนายยางรถยนต รถบรรทุก น้ำมันเคร่ือง จนมาถึง
จดุเปลีย่นครัง้สำคญั

สุรเดช เลาวา ตอนน้ันบริษัท ฮีโน ตองการตัวแทนจำหนายรถบรรทุกในพ้ืนท่ี
อีสานเหนือ และไดเลือกให ช.ทวี เปนเอเยนตรายเดียวในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ซึง่นับเปนกาวสำคัญท่ีทำใหบรษิทัเติบโตข้ึน

“ตอนนั้นเรามองวารถบรรทุกตองมีตัวถัง แตรถท่ีบริษัทสงมากลับ
มีแตแชสซี จึงไดตัดสินใจขยายธุรกิจอีกคร้ัง โดยเปดโรงงานผลิตตัวถังรถ
และแยกธุรกิจ โชวรูมรวมทวีฮีโน กับ ช.ทวี ต.ตัวถัง ออกจากกัน”

สรุเดช ทวแีสงสกลุไทย



“บิ๊ก” แต “เบา” 

ขณะท่ีตัวเขาเองไดเขามารับชวงธุรกิจของครอบครัวหลังจากเรียนจบในสาขา
วิศวกรรมยานยนตและบริหารธุรกิจ จากประเทศญ่ีปนุ

“สิ่งแรกท่ีตองการเปลี่ยนคือบริษัทตองทำธุรกิจที่ มีแบรนดเปน
ของตัวเอง ไมใชเปนแคตัวแทนจำหนายอยางท่ีผานมา”

นั่นเปนจุดเร่ิมตนท่ี สุรเดช คิดสรางย่ีหอ ช.ทวี ใหเปนท่ีรูจัก โดยหาคูรวมทุน
จนกระท่ังเกิดเปนบรษิทั ช.ทวี ดอลลาเซียน จำกัด (CTV-DOLL) ซึง่เกิดจากการรวมทุน
ของบรษิทั ขอนแกน ช.ทวี (1993) จำกัด และบรษิทัผผูลติตวัถังรถบรรทกุและรถพวง
ชัน้นำจากประเทศเยอรมนี คอื DOLL Fahrzeugbau AG (“DOLL”) เพ่ือประกอบธุรกิจ
ออกแบบ ผลิต ประกอบตัวถังและติดต้ังระบบวิศวกรรมท่ีเก่ียวกับตวัถังรถบรรทุก รถพวง
และรถขนสงเพ่ือการพาณิชย

“ถาทำเหมือนคนอ่ืน เราคงสูไมไดเรื่องราคา มีแตลอกกันไปมา หา
ความตางไมเจอ จนไดบรษิทั ดอร จากประเทศเยอรมันมาเปนพันธมิตรธรุกิจ
เริ่มผลิตตัวถังแบบ Heavy Duty สำหรับรถเทลเลอรขนาดใหญเรื่อยมา”



 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

แตเสนทางไมไดโรยดวยกลีบกุหลาบ ปญหาวิกฤติเศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540
เปนอปุสรรคสำคญัใหธุรกิจตองยอนกลบัมานบัหนึง่ใหม

“งานท่ีเคยมีหายไปจากประเทศไทย ทำใหบริษัทมีหน้ีเพิ่มข้ึน และ
ตองกลับมาแกหน้ี โดยกูเงินธนาคารมาจายซัพพลายเออร ใชวิธีแกปญหา
โดยลดคนงานระดับลาง แตยังคงพนักงานระดับวิศวกรเอาไว เพราะผม
มองวาวิศวกรเปนมันสมองท่ีขาดไมได แขนขางอกใหมได แตสมองเปน
จุดสำคัญท่ีตองเก็บไว”

เขาใชเวลา 12 ป แกหน้ีกับธนาคาร โดยจับครูวมทุนตางชาติทีม่เีขามาเร่ือยๆ ทำให
สนิคาเร่ิมมคีวามแตกตางจากคแูขงมากข้ึน

สรุเดชบอกวา เทคนิคการทำนวัตกรรมของบรษิทัเร่ิมจากการทำวิศวกรรมยอนรอย
โดยซ้ือองคความรูมาจากตางประเทศ เชน ตูเย็นไฟเบอรกลาสจากประเทศฝร่ังเศส
เพ่ือผลติเปนตขูนสงสนิคาท่ีตองการควบคมุอณุหภูม ิสำหรบัใชบนรถปคอพัจนถึงรถตู
คอนเทนเนอรขนาดใหญ

หรือหลายครั้งที่ไดสินคาข้ึนมาโดยที่นึกไมถึงวาเปนตัวหลักของบริษัท เชน
ตูคอนเทนเนอรเสริฟอาหารใหกับเครื่องบิน ซึ่งเปนสินคาท่ีไดรับความนิยมในกลุม
ตูพาณิชยอากาศยานของสายการบินในกลุมตะวันออกกลาง ที่ตองการนำไปใชกับ
เคร่ืองบนิแอรบสั A380 ทำใหขณะน้ีบรษิทัมสีวนแบงตลาดเปนอนัดบัหนึง่ของโลก

เขามองวา การท่ีซือ้เทคโนโลยีมาพัฒนาตอคอืนวัตกรรม พอทำเปนแลวตอยอดได
เพราะหัวพลิกแพลงของคนไทยเกงกวาตางชาติ ขอแคใหรใูนเรือ่งทีถู่กตอง

“ตองยอมรับวาคนไทยเกง แตจะเกงอยางไรก็มีจดุออนคือ เสยีฟอรม
ไมได คนไทยชอบคิดวาตัวเองฉลาด การซ้ือมาเทากับเสียฟอรม แตถา



“บิ๊ก” แต “เบา” 

ยอมซ้ือเทคโนโลยีมากอน จะพบวาการพัฒนาไปไดเร็วมาก สามารถเดินหนา
ไดทันที 1-2 ป ไมมีใครตามทัน”

เขายกตัวอยางโครงการ “BIG BAO” ตคูอนเทนเนอรน้ำหนักเบาดวยผนัง

แซนวิช นวัตกรรมตคูอนเทนเนอรทีไ่ดรบัการสนบัสนนุจากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ
(องคการมหาชน) หรอื สนช. ผานกลไก “แปลงเทคโนโลยีเปนทุน”

ประสบการณของบรษิทั ช.ทวี เทอรโมเทค จำกดั นำมาสกูารพัฒนานวัตกรรม
การผลิตผนังแซนวิช โดยอาศัยเทคโนโลยีคอมโพสิต เทคโนโลยีการผลิตผนังแซนวิช
แบบสญุญากาศอินฟวชัน่ และใชแมพิมพเหล็กกลาไรสนมิ เกรด 304 ทีผ่านการขัดเงา
ความละเอียดสูง พรอมทั้งการใชเซ็นเซอรวัดแรงดันภายในแมพิมพเพ่ือควบคุม
การทำงานใหมปีระสิทธิภาพและเกิดความเรียบตลอดท้ังผนังและเพ่ิมกำลังการผลิต
ไดสงูถึง 3 เทา



 ติดปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน

สรุเดชบอกวา โครงการน้ีใชวิธีซือ้องคความรเูพ่ือมาทำรถเทรลเลอรทีใ่หญทีส่ดุ
ในประเทศไทย โดยท่ีตคูอนเทนเนอรทีพั่ฒนาข้ึนตองมนี้ำหนักเบา ในทีน่ีค้อืเบากวา
คอนเทนเนอรทั่วไปรอยละ 50 เมื่อเทียบกับน้ำหนักรถบรรทุก 10 ลอ ตูเหล็กท่ัวไป
มนีำ้หนัก 5 ตนั ในขณะท่ี BIG BAO มนี้ำหนักอยทูี ่2.5 ตนั ชวยใหบรรทกุไดมากข้ึน
อตัราส้ินเปลืองน้ำมนัลดลง

โครงการน้ีไดเงินท่ีรบัการสนับสนนุในรูปแบบดอกเบ้ียจากการขอสินเช่ือธนาคาร
ซึง่ตวัเขาเองมองวาเปนชองทางท่ีนาสนใจ เพราะธุรกิจ SMEs ไมไดมเีงินทุนมากพอ
ในการทำนวัตกรรม โดยเฉพาะในชวงเริม่ตน

อยางไรก็ตาม ปจจบุนันอกจากโครงการ BIG BAO แลว บรษิทัยังไมหยุดน่ิง
ไดทำโครงการตอเน่ืองกับ สนช. เชน โครงการนวัตกรรมหนุยนตทีอ่ยรูะหวางการพัฒนา
ใหเพ่ิมคณุภาพการผลิตของบริษทัอยางกาวกระโดด



“บิ๊ก” แต “เบา” 

“ธุรกิจตองทำนวัตกรรมตลอดเวลา ซึ่งผมมองวานวัตกรรมทำให
บริษัทมีมูลคา แตเหตุผลท่ีคนสวนใหญไมคิดทำนวัตกรรมอาจเปนเพราะ
ระบบบญัชไีมเอือ้ เม่ือการทำนวัตกรรมไมไดคิดเปนสนิทรัพย แตกลับถกูนำไป
อยูรวมในฝงคาใชจาย ทำใหบริษัทมีโอกาสขาดทุนถาคิดทำนวัตกรรม
สงผลใหการขอเงินกูกับธนาคารเปนเร่ืองยาก”

อยางไรก็ตาม เขามองวาเมื่อทำธุรกิจแลวยังไงก็ตองตอสู เพราะการท่ีสินคา
พ่ึงพาอยกัูบโลจสิตกิส และการถายทอดเทคโนโลยี ปญหาท่ีอาจเกิดขึน้ไดคอืถาประเทศ
เกิดวกิฤติ งานนอยลง คาใชจายท่ีเกิดขึน้อาจทำใหบรษิทัขาดทนุซ้ำรอยเดมิ

สุรเดช แนะเคล็ดลับสำคัญของการทำธุรกิจวา ขึ้นอยูกับมุมมอง ตัวเขาเอง
มองไปขางหนาเสมอวาบริษัทตองอยูตอไปถึง 150 ป การท่ีจะเดินทางไปใหถึงตอง
เตรียมอะไรไวใหกับคนขางหลังบาง ทัง้คนท่ีจะมารบัชวงธุรกิจ พนักงาน ไปจนถึงความ
รบัผดิชอบตอสังคม

“ทุกวันน้ีเราเหมือนลงซอมในสนามใหญ สงออกสินคาไปทั่วโลก
ในขณะทีอ่าเซยีนเปดเราก็มองเหน็โอกาสทางธุรกิจทีจ่ะเขาไปในอกีสนามหน่ึง”

ความสำเร็จทีเ่กิดข้ึนในวันน้ีเปนเพราะเลือกทำในส่ิงท่ีถนัด การบริหารงานวิศวกรรม
แบบมอือาชพี โดยไมไดจำกัดวาจะตองเปนรถท่ีตองมลีอ ไมวาจะเปนเหลก็ ยาง ลอยน้ำ
หรอืตอไปถาทำเคร่ืองบนิไดก็จะทำ ซึง่ภารกิจที ่ช.ทวี กำลังทำอย ูณ วันนีค้อื การนำตน
แบบเรือจากประเทศอังกฤษเขามาตอในไทย ดวยฝมอืคนไทยท้ังหมดซึง่เปนอกีธุรกิจ
ทีบ่ริษทักำลังใหความสนใจ เพ่ือการเติบโตในระยะยาว
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จบักาซใส “คอมโพสิต”

ภาพถังเหล็กบรรจุกาซท่ีเต็มไปดวยสนิม
ใหความรูสึกสวนทางกับการใชประกอบอาหาร
ภาพน้ีจะเปล่ียนไป เมือ่โครงการ “ถงัคอมโพสิต
บรรจุกาซแอลพีจี” เดินหนามาจนถึงความ
สำเร็จ ความมงุมัน่และไมยอทอตออปุสรรคของ
“สมมาตร จารุรตันเก้ือ” นวัตกรท่ีกลาลุกขึน้มา
สรางความตางใหกับอตุสาหกรรมกาซบรรจถัุง

แมจะไมมปีระสบการณในธุรกิจพลงังาน
มากอน แตก็ใชวาจะเปนไปไมได สมมาตรทายาทของบรษิทั อตุสาหกรรมจอบไท จำกัด
ทาพิสูจนจากจุดเริ่มตนของอุตสาหกรรมจอบไทย ที่อยูในธุรกิจกอสรางคาจอบและ
กระดาษทราย ตราจระเขสามดาว มายาวนานกวา 60 ป

ธุรกิจนำเขาทำใหตวัเขาเองซ่ึงมารบัชวงกิจการตอมโีอกาสไดเดินทางไปตางประเทศ
บอยคร้ัง การเดินทางไปเย่ียมซพัพลายเออรทีป่ระเทศนอรเวย ทำใหเขามีโอกาสไดเห็น
ความกาวหนาของเทคโนโลยีในตางประเทศ

โดยถังกาซท่ีมรีปูรางแปลกตาจากถังเหล็กท่ีคนุเคย ไดจดุประกายความคิดธุรกิจ
นวัตกรรมตัง้แตนัน้เปนตนมา

“ถังกาซท่ีเห็นโดยบังเอิญมีรูปทรงสะดุดตา เหมือนเฟอรนิเจอรใน
หองครัวชิ้นหน่ึง ท่ีนอกจากสวยงามแลวยังมีน้ำหนักเบา เพราะทำจากวัสดุ
คอมโพสิต สวนตัวถังก็สามารถมองเห็นระดับกาซภายใน ทำใหสะดวก
ตอการใชงาน”

สมมาตร จารรัุตนเก้ือ
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ตอนน้ัน เขาคิดแตเพียงวา นาจะมีถังกาซแบบน้ีขายในบานเรา แตพอกลับมาหา
ขอมลูก็พบวา องคความรใูนการพัฒนาถังกาซเปนของประเทศในแถบยุโรปและอเมริกา
ขณะท่ีอตุสาหกรรมผลติวสัดหุลกัอยางไฟเบอรกลาสยงัไมมี

แมเสนทางของการผลติถังกาซคอมโพสติแทบจะเปนไปไมได แตก็ใชวาจะทำให
เขายอทอ จนกระท่ังรวูาในประเทศไทยมีนกัวิจยัท่ีศกึษาเร่ืองพอลิเมอรเปนอยางดี อกีท้ัง
อตุสาหกรรมปโตรเคมีของไทยยังอยแูถวหนาในอาเซียน ทำใหมคีวามม่ันใจเพ่ิมมากข้ึน

สมมาตรบอกวา หากดูจากสถิติความตองการใชถังเหล็กหมุนเวียนในตลาด
จะพบวา มปีรมิาณสูงถึง 15 ลานใบ ซึง่ถังเหล็กเหลาน้ีมอีายุการใชงาน 5 ป ตองกลับ
เขาสูกระบวนการทดสอบและซอมบำรุง สวนถังเหล็กท่ีไมผานการซอมบำรุง จะถูก
นำไปทำลายและแทนท่ีดวยถังใหมทีม่กีารผลิตกวา 6 แสนใบตอป มลูคาประมาณ 480
ลานบาท นัน่เปนเหตุผลทีท่ำใหบรษิทัมแีนวความคดิทีจ่ะนำพอลเิมอรทีผ่ลติขึน้ไดเอง
ภายในประเทศ มาผลิตเปนถังคอมโพสิตสำหรับบรรจุกาซปโตรเลียมเหลว (LPG)
เพ่ือเพ่ิมทางเลอืกใหแกผบูรโิภค
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เขาตัดสนิใจซือ้องคความรกูารผลติถังกาซจากสหรฐัอเมรกิา เพ่ือนำมาผลติ และ
พัฒนาตอยอดโดยองคความรขูองนกัวิจยัไทย เพ่ือใหเหมาะสมกับการใชงานภายในประเทศ
ทีม่สีภาพอากาศรอนชืน้ในภมูภิาคเอเชยีท่ียังไมมกีารพัฒนาถังคอมโพสติมากอน

“การถายทอดสิทธิการผลิตเหมือนกับซื้อแฟรนไซส ไดเทคโนโลยี
แตไมมีความรูมาสรางมูลคาเพิ่ม ไมสามารถสรางแบรนดเปนของตัวเองได
ก็ไมมีประโยชน”

ดงันัน้ สิง่ทีส่มมาตรเลอืกคอืการตอยอดเทคโนโลยีดวยกระบวนการ C&D หรอื
Copy and Development ดวยความมัน่ใจทีว่า “บางอยางอเมรกิารไูมหมด แตเราจะรู
ก็ตอเมือ่นำมาวิจยัตอ”

สมมาตรใชเวลาพัฒนาเทคโนโลยีถังกาซคอมโพสิตจากองคความรูที่สะสม
มากวา 2 ป กอนทีจ่ะทดลองผลติจรงิ เพือ่ทดสอบประสทิธิภาพ โดยไดรบัการสนบัสนนุ
จากสำนักงานนวัตกรรมแหงชาติ (องคการมหาชน) หรือ สนช. ผานกลไก “นวัตกรรมดี...
ไมมดีอกเบีย้”

โครงการน้ีมีมูลคาการลงทุนรวมท้ังสิ้น 200 ลานบาท โดยหลักเปนการลงทุน
เครือ่งจกัรกวา 150 ลานบาท ซึง่มทีัง้หมด 17 ขัน้ตอน ภาพถังกาซทีถู่กท้ิงกองเปนภูเขา
ในชวงลองผดิลองถกูเปนสิง่ทีเ่ห็นจนชนิตา

จนกระท่ังมาหยุดอยูที่เทคโนโลยีการผลิตท่ีใชเทอรโมพลาสติก ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีดานวัสดุคอมโพสิต พัฒนาไปสูผลิตภัณฑใหมที่ดีกวาเดิมเพื่อตอบสนอง
ความตองการของผบูรโิภค

สมมาตรบอกวา ขอดีของถังคอมโพสิตบรรจุกาซแอลพีจีที่มีวัสดุหลักเปน
พอลิเมอร อาศัยการเช่ือมประสานดวยกระบวนการผลิตแบบพัน (filament winding)
โดยวัสดเุสริมแรงท่ีประกอบดวยเสนใยและเรซิน เพ่ือเสริมความแข็งแรง ความเหนียว
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ความทนตอการกระแทก โดยพันอยรูอบถงัชัน้ในท่ีใชเก็บกักกาซ ทำใหคณุสมบตักิารใชงาน
เทียบเทาถังแบบเดิม

แมเสนทางในการตอยอดจะตองเจอกับอปุสรรค แตดวยความเช่ือมัน่วามทีาง
เปนไปไดก็ตองเปนไปได อกีท้ังความเชือ่มัน่ของผนูำจะเปนแรงผลกัดันใหกับลกูนอง
เกิดความเชือ่มัน่ และพรอมเดนิหนาตอไปดวยกัน

“การทำนวัตกรรมไมงาย แมจะสจูนไดสนิคาตนแบบ แตก็ใชวาจะออก
ส ูตลาดไดทันที ดวยความท่ีสินคามีความเก่ียวของกับความปลอดภัย การ
ทดสอบมาตรฐานสินคาเปนอีกปจจัยท่ีไมอาจหลีกเลี่ยง”

เขาเลือกทำมาตรฐานสินคาภายใตการทดสอบแบบเดียวกับประเทศเยอรมนี
มาตรฐานท่ีมีการทดสอบมากกวาการทดสอบถังเหล็ก เพ่ือสรางความม่ันใจใหกับ
ผบูรโิภคในฐานะสินคาใหม โดยใชเวลา 3 ป คขูนานไปกับการพัฒนาตนแบบ
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สมมาตรมองวา ตราบใดท่ีสภาพอากาศเปนปจจัยสำคัญท่ีทำใหถังกาซท่ีทำ
จากเหล็กเกิดการผุกรอน และเกิดเปนสนิม ซึ่งความเสี่ยงจากการร่ัวไหลของกาซมัก
มาจากบรเิวณรอยตอทีเ่กิดสนิม ทำใหถังเหล็กผกุรอน สนิคาท่ีตอบโจทยไดจะเปนท่ี
ตองการของตลาด

“ประเทศไทยมีการใชถังเหล็กบรรจุกาซแอลพีจีกันอยางแพรหลาย
แตน้ำหนักถังเปลาหนักถึง 16 กิโลกรัม ผูขนสงจึงหมุนถังไปมาแทนการยก
นอกจากน้ี ถังเหล็กจะแข็งแรง แตหากเกิดการระเบิด เศษโลหะจะกระจายไป
ทุกทิศทุกทาง ความเสี่ยงจึงยังคงอยู”

ดวยความท่ีถังเหล็กมีน้ำหนักมากเม่ือเทียบกับปริมาตรของถัง ทำใหตนทุน
การขนสงเกิดการส้ินเปลอืงพลงังานเช้ือเพลิงสงู

ขณะท่ีถังคอมโพสิต มนี้ำหนักเบาเพียง 6 กิโลกรัม เคล่ือนยายงายและสะดวก
สามารถมองเห็นปรมิาณน้ำกาซได ไมเกิดสนมิ อกีท้ังยังมคีวามปลอดภัยสูงเพราะไมมี
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รอยเช่ือมตอ ไมมวัีสดทุีเ่ปนโลหะ หากเกิดอบุตัเิหตุตวัถังจะปริและคอยปลอยกาซรัว่
ออกมา แตจะไมมกีารเกิดระเบิดจนสรางความเสียหายเกิดขึน้

สมมาตรบอกวา ถังคอมโพสติมอีายุการใชงาน 20-30 ป และยังสามารถออกแบบ
ใหมีความทันสมัยสวยงามเหมาะสำหรับครอบครัวยุคใหม โดยชองทางการตลาด
ในประเทศท่ีวางไวคอืการรบัจางผลติใหกับผคูากาซเปนหลกั

แมจุดเดนของถังกาซคือ มีความแตกตาง แตทันทีที่มีสินคาออกมากลับถูก
ตัง้คำถามวา “เบาแลวไดอะไร” สมมาตรบอกวา ตองเขาใจกอนวาผใูชกาซในบานเรา
ไมตองลำบากในขัน้ตอนการขนสงเหมือนในตางประเทศท่ีมรีปูแบบการซือ้ขาด การบำรุง
รกัษาอยใูนความรับผดิชอบของผใูช

ดงัน้ันส่ิงท่ีเขามองในกาวตอไปคอื การพัฒนาใหถังกาซมจีดุเดน เชน การเติมกลิน่
เพ่ือชวยกำจัดแมลงสาบและหนู ซึง่อยรูะหวางการทดลองใหกล่ินติดทนทานนาน ซึง่เขา
ยอมรบัวา ตองเหน่ือยมากหนอยกวาท่ีสนิคาจะเกิดไดในประเทศไทย

อยางไรกต็าม วันน้ีตลาดในประเทศสำหรบัสมมาตรถอืวาสอบผาน หลงัจากท่ีได
บรษิทั ปตท. จำกดั (มหาชน) ตกลงใหอตุสาหกรรมจอบไทย ผลติถังกาซคอมโพสติ
แบรนด “JTI” ในฐานะ OEM ขายผาน ปตท. และผคูากาซรายยอย ซึง่ ณ ปจจบุนัเร่ิม
เห็นภาพของการใชงานมากข้ึน

จากขอดทีีอ่ายุการใชงานของถังคอมโพสิตท่ียาวนานกวา 20 ป ทำใหสมมาตร
ตองมองไกลไปถึงธุรกิจในอนาคต โดยต้ังเปาไปที่ตลาดตางประเทศ โดยเฉพาะใน
อาเซยีนท่ียังใชถังเหลก็เชนเดียวกับบานเรา

ปจจบุนัมกีารใชงานถังคอมโพสติกันมากขึน้ในหลายประเทศ เชน ประเทศในกลมุ
สหภาพยุโรป แถบสแกนดิเนียเวีย สหรฐัอเมรกิา สหภาพโซเวียต บราซลิ โคลัมเบยี อนิเดีย
ตะวันออกกลาง ออสเตรเลีย อนิโดนีเซีย เวียดนาม ญ่ีปนุ จนี และเกาหลีใต

ขณะเดียวกัน ประเทศท่ีอยใูกลเคียงกับประเทศไทยตางก็ประสบกบัปญหาใน
ลกัษณะเดียวกันคือ อยใูนเขตรอนชืน้ บางประเทศเปนเกาะ ไอเกลือจากทะเลมีความเส่ียง
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ทำใหถังเหล็กข้ึนสนิมไดเร็ว และมอีายุการใชงานท่ีสัน้ลง การใชถังคอมโพสิตทดแทน
จะชวยในเร่ืองของความปลอดภยัเปนสำคญัซึง่ตองขึน้อยกัูบผบูรโิภคท่ีจะเลือกใช

“ถังคอมโพสิตเปนเพียงจุดเริ่มตนหรือโครงการนำรองของแบรนด
JTI ในอนาคตเชื่อวาจะไดเห็นอุปกรณอื่นท่ีผลิตจากคอมโพสิตมากข้ึน เชน
โครงสรางเรือ ชิ้นสวนยานยนต ท่ีมีน้ำหนักเบาเปนคุณสมบัติเดน”

ในอนาคตคอมโพสิตจะเปนวัสดทุีใ่ชทดแทนเหล็กในหลายผลิตภัณฑ ไมจำกดั
อยใูนกลมุคอมโพสิตขัน้สงู ทีม่คีวามซับซอน เชนวัสดทุีใ่ชในอากาศยาน ทีค่ณุสมบตัหิลกั
ทีต่องการคอืน้ำหนักเบาและไมเปนสนมิ

สดุทายสมมาตรไดกลาวท้ิงทายวา

“นวัตกรรมคือการลงทุนเพื่อสรางธุรกิจใหม อีกท้ังยังเปนการสงเสริม
ใหเกดิการสรางอตุสาหกรรมทางเลือกใหม ซึง่ความสำเร็จของเขาเปนเหมือน
จุดเร่ิมตนของอุตสาหกรรมคอมโพสิต ท่ียังมีความตองการอีกมาก”
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ตกผลกึ

ทามกลางกระแสการต่ืนตัวของ “นวตักรรม” ในหวงเวลาเกือบทศวรรษทีผ่านมา
และเปนจดุเร่ิมตนของ สำนกังานนวตักรรมแหงชาต ิหรือท่ีรจูกัในชือ่ยอวา สนช.

ที่มีพันธกิจในการขับเคลื่อนพลวัตนวัตกรรมของประเทศ อันสงผลใหเวลาดังกลาว
หลายองคกรโดยเฉพาะเอกชนเร่ิมหันมาใหความสนใจและเร่ิมตนในการพัฒนา
นวัตกรรมในองคกรของตนเอง โดยเช่ือมัน่วา “นวัตกรรม” จะเปนปจจยัท่ีสำคัญในการ
ตดิปกธุรกิจของตนเองใหสามารถทะยานสคูวามสำเร็จได

“ตดิปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน” เปนตวัอยางของธุรกิจนวตักรรมของคนไทย
ทีไ่ดรบัการสนับสนนุจาก สนช. จำนวน 10 บรษิทั ทีใ่ชนวัตกรรมในการขบัเคลือ่นธุรกจิ
จนไดรบัการยอมรับในความสำเร็จ ซึง่จะเห็นไดวาท้ัง 10 บรษิทัไดนำนวตักรรมมาใช
ในการพัฒนากระบวนการผลิตหรือผลิตภัณฑของตนเองไดเปนอยางดี ไมวาจะเปน
การเพ่ิมมลูคาของหอยเปาฮือ้ดวยนวัตกรรมการสกัดสารคอลลาเจนโดยวิธีกระบวนการ
สกัดเย็นและเอนไซม การเพ่ิมมลูคาของวสัดเุหลอืใชในกระบวนการผลติน้ำมนัมะพราว
อินทรีย หรือแมแตการใชนวัตกรรมเพ่ือสรางรูปแบบใหมของการขนสงกลวยไมไทย
ไปตางประเทศ

นอกจากนวัตกรรมจะสามารถนำมาใชในการเพ่ิมมลูคาและลดตนทุนแลว ยังกอ
ใหเกิดแนวคิดในการพัฒนาผลิตภัณฑดีๆ  อาทิ บรรจภัุณฑเพ่ือส่ิงแวดลอม มงุกำจัดยุง
และหนวงการติดไฟ ชีวภัณฑเพ่ือการเกษตรไทย หรือแมแตความพยายามพัฒนา
ผลิตภัณฑที่ถูกมองวาไมใชความสามารถหลักของอุตสาหกรรมภายในประเทศ
อยาง Humatrix: ซอฟทแวรบรหิารงานบุคคล Mobile Burn: เคร่ืองกำจดัขยะระบบ
แกสซฟิเคช่ันแบบเคล่ือนท่ี และ Big Bao ตคูอนเทนเนอรน้ำหนักเบาเชิงพาณิชยทีน่ำมา
ใชในเคร่ืองบนิแอรบสัรนุลาสดุ A380



ตกผลึก 

ความสำเร็จของท้ัง 10 บรษิทัลวนมีแนวคิดมาจากการนำความคิดสรางสรรคมา
ผนวกกับองคความรแูละความสามารถในการบริหารจดัการเพ่ือกอเกิดเปนนวัตกรรม
นอกจากความวริยิะอุตสาหะ รวมถงึวิสยัทัศนและการมองการณไกลแลว ระหวางทาง
กอนทะยานสธุูรกิจนวตักรรมรอยลานน้ัน นบัวาเปนประสบการณทีม่คีาย่ิงสำหรับใชเปน
กรณีศกึษา โดยจะเห็นไดจากหนทางท่ีผลติภัณฑกวาจะไดรบัการยอมรับตองผานดาน
อปุสรรคตางๆ มากมาย ทัง้การยอมรบัในมาตรฐานของสนิคา การยอมรบัจากลกูคา
ดงัเชน ถังคอมโพสิตบรรจกุาซแอลพีจ ีทีต่องใชความพยามมากกวา 5 ป ถึงไดการรับรอง
มาตรฐานและการยอมรับจากลกูคา ทำใหเห็นวาบางทีนวัตกรรมท่ีผานการคิดคนจนได
เปนผลติภัณฑในชวงแรกอาจไมไดรบัการยอมรบัในทนัที ผทูีเ่ปนเจาของจะตองใชความ
อดทนและสรางโอกาสเพ่ือใหเกิดการยอมรับในวงกวางใหไดจงึจะประสบความสำเร็จ

คณะผจูดัทำหวังวาหนังสอื “ตดิปกธุรกิจนวัตกรรมรอยลาน” จะสามารถสราง
แรงบนัดาลใจและใหแนวคิดทีด่แีกผทูีต่องการพัฒนา สิง่ใหมท่ีเกดิจากการใชความรู
และความคิดสรางสรรคท่ีมีประโยชนตอเศรษฐกิจและสงัคม หรอืทีม่คีำจำกัดความ
สัน้ๆ วา “นวตักรรม”








